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Uncontrol

 เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
 ปกติผมเป็นคนนอนไม่ค่อยฝันหรือถึงแม้จะฝันตื่นมาก็มักจำเรื่องราวในความฝันไม่ได้ แต่คืนที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่นานทีจะเกิดขึ้นสักครั้ง ผมตื่น
เช้ามาแล้วสามารถจดจำเรื่องราวที่ฝันเมื่อคืนได้อย่างแม่นยำ
 ผมฝันว่า ใครก็ไม่รู้มอบวัตถุทรงแท่งสีดำคล้ายรีโมตคอนโทรลโทรทัศน์แก่ผมอันหนึ่งพร้อมกับบอกคุณสมบัติอันสุดแสนวิเศษของมันให้ผมฟังว่า
รีโมตคอนโทรลนี้มีไว้ใช้ลบคนให้หายไปจากโลกถ้าผมไม่ชอบใครหรือเกลียดใครให้ชี้รีโมตฯไปที่คนนั้นแล้วกดปุ่มสีแดงคนคนนั้นจะหายวับไปกับตา
 ยังไม่ทันได้ลองใช้รีโมตฯที่ว่าผมก็ตื่นนอนเสียก่อน
 สองปีก่อนผมเคยดูหนังเรื่อง ‘Click’ที่อดัม แซนด์เลอร์ เล่นกับ เคต เบคคินเซล เรื่องของคู่สามี-ภรรยาที่วันหนึ่งอีตาสามีเกิดไปได้รีโมตคอนโทรล
วิเศษมาอันหนึ่งซึ่งสามารถใช้งานได้เหมือนกับรีโมตฯทีวีทุกประการเช่นกดหยุด(pause)กดย้อนกลับ(rewind)หรือกดเร่งไปข้างหน้า(fastforward)เพียงแต่
เจ้ารีโมตคอนโทรลนี้สามารถใช้ได้กับชีวิตจริงทีนี้ก็สนุกละสิครับคุณสามีที่รับบทโดยอดัม แซนด์เลอร์ เอารีโมตฯไปใช้ประโยชน์ให้ตัวเองเสียเพลิดเพลินเลย
เป็นต้นว่าพอภรรยาทวงถามเรื่องความสัมพันธ์ในอดีตสมัยจีบกันใหม่ๆแล้วจำไม่ได้ เขาก็กดรีโมตย้อนกลับไปดูชีวิตตอนนั้นพอรู้ว่าเดตแรกคือที่ไหนคุยอะไร
ให้ของขวัญอะไรกันก็เอาข้อมลูมาพดูให้ภรรยาฟังจนภรรยาประทับใจว่าสามีฉันช่างใส่ใจจดจำหรือมีอยูค่ร้ังเขาเกิดโมโหเจ้านายจอมเข้ียวก็ช้ีรีโมตฯไปท่ีเจ้านาย
แล้วกดปุ่มpauseเมื่อเจ้านายนิ่งค้างหมอก็เข้าไปลงมือเตะต่อยเจ้านายตุ้บตั้บสาแก่ใจแล้วก็กดรีโมตกลับดังเดิม
 แน่นอนว่าดูเหมือนจะดีนะครับมีรีโมตคอนโทรลที่ใช้กับชีวิตจริงได้แต่ตอนจบของหนังเรื่องนี้คล้ายจะบอกว่าอะไรก็ตามเมื่อมีผลดีมันก็มักจะให้ผล
ร้ายตามมาภายหลังเหมือนดาบสองคมเล่าเท่านี้แล้วกันนะครับใครยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ก็ลองไปหามาดู
 ผมไม่แน่ใจว่าความฝันของผมเมื่อคืนมีที่มาจากหนังเรื่องClickนี่รึเปล่าแต่นึกแล้วก็อดจินตนาการเล่นๆต่อไม่ได้ว่าสมมติถ้าเรามีรีโมตคอนโทรล
อย่างที่ผมฝันจริงๆล่ะอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้?
 ด้วยแสนยานุภาพของรีโมตคอนโทรลน้ีผมคิดว่าราคามันคงแพงมหาศาลและเน่ืองจากเป็นของอันตรายแต่ละประเทศคงสงวนไว้ใช้ในกองทัพของตนด้วย
เหตุผลทางความม่ันคงของชาติแต่เทคโนโลยีเป็นเร่ืองยากปกปิดซ่อนเร้นต่อมาคงมีบริษัทเอกชนแอบทำขายเร่ิมจากมีใช้เฉพาะในกลุ่มชนช้ันนำก่อนจะหลุดรอด
แพร่หลายออกไปมากข้ึนๆในราคาท่ีถกูลงๆ(แหล่งผลิตใหญ่อยูท่ี่เมืองจีน-คุณภาพไม่ค่อยดีนักแต่ก็พอใช้ได้)กระท่ังท้ายท่ีสุดมันก็กลายเป็นส่ิงท่ีทุกคนมีไว้ในครอบครอง
 เมื่อคนทุกคนในโลกมีรีโมตคอนโทรลที่สามารถบันดาลให้ใครก็ได้ที่เราไม่ชอบขี้หน้าหรือเกลียดชังคั่งแค้นหายวับไปกับตาคุณว่าอะไรจะเกิดขึ้น?
 สารภาพว่าผมไม่กล้าจินตนาการต่อจริงๆครับ
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LETTERS 
 หน ้าปกของ a day 

BULLETINทุกฉบับมันกระตุก

สายตาของผมมากกว่าสาวๆ

พร ิตตี ้ท ี ่ย ืนแจกสินค้าอยู ่ท ี ่

สถาน ีรถไฟฟ ้าเส ียอ ีก แต ่

เหม ือนก ันตรงท ี ่ม ันด ึ งดูด

สายตาผู ้ชายคนอ ื ่นๆ ด ้วย

ไม่ใช่แค่ผู้ชายผมว่าทุกเพศทุกวัยเลยละครับอย่างที่

บอกผมว่านี ่คือปกของหนังสือแจกฟรีที ่ดีที ่สุดเลย

แล้วพอได้ลองเปิดอ่านเนื้อหามันก็ทำให้ผมหลงรัก

แกมหึงหวง เพราะทุกครั้งที่ได้อ่านผมรู้สึกเหมือนอยู่

ใกล้สาวที ่จ ุดให้ไฟในใจลุกโพลง กระตุกเซลล์ใต้

ผิวหนังให้เต้นตุ๊มๆต่อมๆอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้ชาย

อย่างผมกระเหี ้ยนกระหือรือที ่จะได้พบเจอเธอทุก

สัปดาห์ในเวลาเดิมๆแต่ก็อย่างว่าละครับผมไม่ได้เจอและ

พูดคุยกับเธอทุกครั้งหรอกครับถ้าให้บอกจริงๆก็น้อย

คร้ังมากเพราะเธอมักจะไปกับคนอ่ืนเสียก่อนฝากบอก

ทีมงานทุกคนนะครับว่าถ้าคุณกำลังเบื่อหรืออยาก

หยุดทำหนังสือเล่มนี้ อยากให้รู้ว่ามีใครคนหนึ่งกำลัง

นับเวลานาทีเพ่ือจะไปยืนดักรอเธอคนน้ันทุกอาทิตย์ครับ

- Eaknarong Vijittissadee  


 สว ัสด ีค ่ะ จร ิงๆ อยากเข ียนมาชมนานแล ้ว

ติดตามอ่านa day BULLETINมาตั้งแต่ฉบับแรกได้มา

โดยบังเอิญจากคนที่ไปไหว้พระที่วัดแขกแล้ววางไว้

เอามาอ่านต่อแล้วรู้สึกชอบมากอ่านซ้ำๆ โดยเฉพาะ

คอลัมน์Health andHeartที่ช่วยเพิ่มกำลังใจในชีวิต

มากๆฉบับหลังๆก็ไปรอแถวBTSบ้าง โรงหนังลิโด้

บ้างหยิบทันบ้างไม่ทันบ้างตอนนี้ชอบTheWordsค่ะ

ตัดเก็บแปะไว้ในสมุดส่วนตัวเลยคอลัมน์Interviewก็

ชอบหลายคนเช่นฉบับคุณวินิจเพราะตอนนี้ติดหนี้อยู่

กำลังอยู่ในช่วงหมดหวังพอมาอ่านบทสัมภาษณ์คุณ

วินิจแล้วโห...เป็นหนี้เยอะกว่าเราอีกยังสู้จนชนะได้เลย

ฉบับโอบามาก็ชอบค่ะคำว่าChangeของเขามันฟังดู

มีความหมายและมีพลังดีจังa day BULLETIN เป็นฟรี

ก๊อบป้ีท่ีดีมีประโยชน์และเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบน้ี

ถือว่าเป็นส่วนเล็กๆในสังคมที่น่ายกย่องมากๆขอเป็น

กำลังใจให้คนทำทุกคนค่ะ

- ชุติมา ล้อเรืองสิน   
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ข้อมูลและการจัด
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รอบตัวปิดท้ายด้วย
การ์ตูนโดนใจหนุ่ม
สาวออฟฟิศฝ ีม ือ
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สัปดาห์ได้ในห้อง
ข่าวแห่งนี้
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กับเราในวันนี้ไม่ได้
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น้ีจะได้ไม่พลาดเร่ือง
ราวสนุกๆ
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ร ิก ้า ด ีล ่า สาว
เปรี ้ยวที ่ข ึ ้นชื ่อว่า
แต่งบ้านได้สวยน่า
อยู ่ไม่แพ้ใคร เปิด
บ้านให้เราชมแบบ
เป็นกันเองที่สุด  
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เจ้าของออร์กาไน-
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เปิดใจเล่าให้ฟังถึง
เคล็ดลับการทำธุรกิจ
ที่จัดว่าเหนื่อยที่สุด
ประเภทหนึ ่ง และ
อ่านเร่ืองราวธุรกิจท่ี
น่าสนใจอีกเพียบ  
25 
The Words 
ทุกถ้อยคำมีความ
หมายและคุณค่า
เสมอ ค้นหาได้ใน
หน้านี้
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น ุ ้ย -ส ุจ ิ รา อร ุณ-
พ ิพ ัฒน ์ นางสาว
ไทยที่ไม่ได้สวยแต่
รปูแต่ความคิดความ
อ่านก็น่าสนใจไม่
แพ้ใคร อย่าเผลอ
ค ิ ด ว ่ า เ ธ อ ส น ุ ก
สนาน เป ็นอย ่ า ง
เดียวเชียว



 ส่งความคิดเห็นคำติ-ชมหรือข้อเสนอแนะ
ท่ีมีต่อa day BULLETINได้ท่ีบริษัทเดย์โพเอทส์
จำกัดเลขที่3ซอยเจริญมิตรถนนสุขุมวิท63
แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ10110
หรือทางอีเมล์ adaybulletin@daypoets.com
กรุณาเขียนชื ่อจริงและที ่อยู ่มากับจดหมาย
เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้
และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนข้อความ
ในจดหมายตามสมควร
 
พิเศษ! จดหมายที ่ได้ร ับเลือกลงตีพิมพ์ใน
คอลัมน์ Lettersภายในเดือนธันวาคมศกนี้
จะได้รับa day BULLETINเป็นเวลา1ปี
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SURVEY		

การเมอืงใหมใ่นนยิามของคณุเปน็
อย่างไร?

THE	POLL	

THE	RANKING	
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ทรงศีล ทิวสมบุญ 

ทีม่า : กรุงเทพโพลล์

ทีม่า : MartinProsperityInstitute

 “การเม ืองใหม ่ต ้อง
เคารพกฎหมาย เพราะตอนน้ี
แต่ละฝ่าย ไม่ค่อยจะเคารพ
กฎหมาย อยากให้คิดถึง
สิทธิมนุษยชาติด้วยค่ะ”  
สาธิยา โต๊ะวัน 
24 ปี, Sale Executive 
  
 “นิยามการเมืองใหม่ 
คือการทำงานรวมกันของ
ทุกฝ่าย สามัคคี ทำตาม
หน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 
นึกถึงชาติมากกว่าตัวเอง”  
วิษณุ ชาญประโคน   
27 ปี, Software Engineer 
  
 “อยากให ้การเม ือง
ปัจจุบันสงบก่อนอันดับแรก
ค่ะ ส่วนการเมืองใหม่ อยาก
ให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนให้มากที่สุด 
ไม่ใช่คิดถึงแต่ประโยชน์พวก
พ้องหรือตัวเอง”  
ศิริวรรณ  วิรันดร   
38 ป ี , พนักงานสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนฯ 
 
 “อยากเห ็นความม ี
ส่วนร่วมของคนในชาติมาก
กว่านี ้ คนไทยอยากจะทำ
อะไรก ็ เข ียนบอกร ัฐบาล
แล ้วก ็แจกแจงก ันแต ่ละ
เดือนไปเลย” 
ยุทธนา นาร ี  
30 ปี, คอลัมนิสต์  
 
 “อยากให้คนไทยช่วย
อยู ่ร ่วมกันอย่างสันติ ใน
ระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มี
การนองเล ือดหร ือความ
รุนแรง” 
ธัญญารัตน์ รี้พลกุล   
26 ปี, ผู้สื่อข่าวบันเทิง  
 
 “ต ้องม ีกฎหมายให ้
ตรวจสอบ ควบคุมนักการ
เมือง ผู้มีอำนาจ ที่เข้ามา  
บร ิหารบ ้านเม ืองอย ่าง
ชัดเจน”  
ธีรพงษ์  ไพบูลย์กุลกิตติ 
26 ปี, QA Engineer 

ทั่วประเทศญี่ปุ่นมียอดขายร่มรวมกัน 120 ล้านคัน และร่มประมาณ 
420,000 คัน ก็ถูกทิ้งขว้างหลังจากใช้งานเสร็จ 
ที่มา : www.lonelytrees.net

10 อันดับ เมืองน่าอยู่ น่าทำงาน และน่าเที่ยวเล่นที่สุดในอเมริกา ประจำปี 2008  

ความคดิเหน็ของประชาชนตอ่การกระทำและการแสดงออกของฝา่ยตา่งๆ ในเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ 

 ข้อมูลล่าสุดในปี 2550 มีผู้เสีย
ชีวิตจากโรคเบาหวานทั่วโลกปีละ 
3.8 ล้านคน ป่วยเป็นเบาหวาน 
246 ล้านคน โดยในทุกๆ 10 วินาที 
จะมีคนป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 2 คน 
หรือมากถึงปีละ 7 ล้านคน ทั้งนี้ 
คาดว่าในปี 2568 ผู้ป่วยเบาหวาน
ทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 380 ล้านคน
สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันพบ 
ผู้ป่วยเบาหวาน 3.2 ล้านคน มี
เพียง 3.8 แสนคนเท่านั้นที่ ได้รับ
การรักษา และเสียชีวิตปีละกว่า 
8,000 คน ส่วนในปี 2568 ไทยจะมี
ผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มเป็น 4.7 ล้าน
คน และเสียชีวิตปีละ 52,800 คน
ที่มา :www.who.int/en

ทุกๆ ปีจะมีจำนวนโยเกิร์ตท่ียังไม่หมดอายุท่ีชาวอังกฤษ 
ทิ้งถึง 1 ล้าน 3 แสนกล่อง 
ที่มา : www.un.org

กลุ่มพันธมิตร     11.2    69.3           19.5 
กลุ่ม นปช.        18.6    48.8           32.6 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร    17.2    48.7             34.1 
รัฐบาล      22.2    46.4           31.4 
พรรคประชาธิปัตย์     23.7    37.7           38.6 
ตำรวจ      37.3    35.6           27.1 
สื่อมวลชน      40.9    32.2           26.9 
ประธานรัฐสภา     21.6    29.0           49.4 
ทหาร      42.6    26.7           30.7 

 มีการคำนวณกันออก
มาว่า ถ้าพนักงานทุกคนใน
ส ำ นั ก ง า น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ
อังกฤษ ลดการใช้แม็กซ์เย็บ
กระดาษลงแค่คนละหนึ่งครัง้
ต่อวัน จะสามารถประหยัด
เหล็กไปได้ถึงปีละ 72 ตัน
ที่มา : www.greenpeace.org

1,300,000 

การกระทำและการแสดงออกของ เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ไม่มีความคิดเห็น 
     (ร้อยละ)      (ร้อยละ)             (ร้อยละ)  

ตัน 
คือน้ำหนักของแก้วกาแฟที่ชาว
อเมริกันท้ิงใน 1 ปี โดยไม่คิดจะนำ
ไปรีไซเคิล คิดเป็น 34% ของขยะ
ภายในประเทศทั ้งหมด ซึ ่ง
ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดเป็น
อันดับหนึ่ง 


ที่มา : นิตยสารMen’sHealth
ฉบับเดือนพฤศจิกายน2551

ฮุสตัน 
เท็กซัส 

 

ราเลห์ 
นอร์ธ 

แคโรไลนา  

โอมาฮา 
เนบราสกา 

 

บอยส์
ไอดาโฮ 

 

โคโลราโด 
สปริงส์

โคโลราโด 

ออสติน
เท็กซัส 

 

ฟาเยทท์วิลล์
อาร์แคนซัส 

 

ซาคราแมนโต 
แคลิฟอร์เนีย 

 

เดมอนส์
ไอโอวา 

 

โปรโว 
ยูทาห์ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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GOODNEWS
• ที่เห็นปีนปล่องไฟอยู่นี้ คือส่วนหนึ่งของผู้ที่แต่งกายเป็นซานตาคลอสที่มาร่วมประชุมในงานประกวดซานตาคอลสโลกหรือที่
เรียกว่า ‘Clau Wau - Santa Claus World Championship’ ซึ่งจัดขึ้นในหมู่บ้าน Samnaun ทางตะวันออกของเทือกเขาแอลป์ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผู้เข้าแข่งขันเป็นตัวแทนมาจาก 15 ประเทศทั่วโลก มีธรรมเนียมการแข่งขันปีนปล่องไฟ และขี่ลา
แข่งกัน  

• หน่วยทหารคอมมานโดในอินเดียกำลังแจกลายเซ็นเป็นที่ระลึกให้กับชาวบ้านที่มายืนรอส่งกลับฐานที่ตั้ง หลังจากที่หน่วย
คอมมานโดได้ถูกส่งมาเพื่อช่วยปราบจราจลกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุบุกทำลายโรงแรมทัชมาฮาลและก่อเหตุวุ่นวายจับชาว
ต่างชาติเป็นตัวประกัน ในเมืองมุมไบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา   

 นาย ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดี
แห่งคิวบา เปิดเผยขณะให้สัมภาษณ์กับ
หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น ของสหรัฐฯ โดย 
ฌอนน์ เพนน์ นักแสดงชาวอเมริกันที่เดิน
ทางไปเป็นนักข่าวกิตติมศักดิ์ว่า ตนพร้อม
พบกับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค 
โอบามา เพ่ือเจรจาคล่ีคลายความบาดหมาง 
ทั ้งทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
คิวบากับสหรัฐฯ ที่กินเวลามากกว่า 40 ปี 
ท้ังน้ีคาสโตรได้ให้สัมภาษณ์ว่า “โดยส่วนตัว 
ผมคิดว่า มันไม่ยุติธรรมนักที่ผมต้องไป
เยือนก่อนเพราะว่ามักจะเป็นประธานาธิบดี 
ของประเทศละตินอเมริกาที่ต้องไปเยือน
สหรัฐฯ ก่อนเสมอ แต่มันคงไม่ยุติธรรม
เช่นกันท่ีจะคาดหมายให้ว่าท่ีประธานาธิบดี 
สหรัฐฯ เดินทางมาเยือนคิวบา ดังนั้นเรา
จึงควรหาสถานท่ีในชาติผูเ้ป็นกลาง บางที 
เราอาจพบกันท่ีกวนตานาโม” ซ่ึงอ่าวดังกล่าว 
อยูใ่นพ้ืนท่ีของประเทศคิวบา แต่เป็นต้ังของ 
กองทัพเรือสหรัฐฯ ซ่ึงคิวบามองว่าฐานทัพ 
ดังกล่าวเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตย
ของประเทศ “เราควรพบกันในที่ที่เป็นจุด

เริ่มต้นของความขัดแย้งเพื่อ
คลี่คลายปัญหาให้หมดไป” 
คาสโตรกล่าวทิ้งท้าย 

POLITICS

 การประกวดผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยหรือการประกวดนางสาวไทยดำเนินต่อเนื่องมาถึงคนที่ 44 แล้ว สำหรับผู้ที่
ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติคว้าเงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท มงกุฎเพชร และของรางวัลต่างๆ อีกมากมายไป ได้แก่ 

นางสาว พรรณประภา ยงค์ตระกลู หรือ บุ๋ม นักศึกษาปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัย 20 ปี 
ซ่ึงพ่วงตำแหน่งนางงามหุ่นดีผิวสวยไปอีกหน่ึงตำแหน่ง นิสิตแพทย์คนสวยคนน้ีได้กล่าวหลังจากทราบผลการ 

ประกวดว่า “หลังจากน้ีจะทำหน้าท่ีท่ีกองประกวดมอบให้ให้อย่างเต็มท่ี และจะเป็นตัวอย่างท่ีดีของสตรีไทย 
เพราะการเรียนแพทย์สอนให้เรารู้จักอดทน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่นางสาวไทยควรจะมีค่ะ” สำหรับรอง

อันดับที่หนึ่งได้แก่ ร.ต.หญิง ชโลธร ชัยชมพู และรองอันดับสองได้แก่ นางสาว วรรณกร กองเมือง 

 พ น ั ก ง า น
แบงก์แดนจิงโจ้ที่
กำลังเครียดกับ
ว ิ กฤตการ เ ง ิ น
ครั้งร้ายแรงที่สุด
ในรอบกว่า 80 ปี 
พบวิธีใหม่ในการ

รับมือกับชะตากรรมที่นอกเหนือจากการหันหน้า
หาเหล้า คือการพาตัวเองเข้าสู่กีฬา ทั้งนี้ แมตต์ 
แอนเดอร์สัน ผู้จัดการการแข่งขันทวิกีฬา บอก
ว่ามีผู ้สนใจเข้าร่วมเพิ ่มขึ ้นจากปีที ่แล้ว 25% 
โดยการแข่งขันประกอบด้วยการวิ่ง 4 กิโลเมตร

และว่ายน้ำ 300 เมตร  “การทำกิจกรรมนี้อาจ
ช่วยขจัดความเครียดระหว่างช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจ 
ไร้ความแน่นอน” แอนเดอร์สันบอก โดยการ  
แข่งขันนี้มีมาตั้งแต่ 15 ปีที่แล้วและจัดขึ้นทุกคืน
วันพฤหัสฯ ในช่วงฤดูร้อน ดึงดูดคนนับร้อยจาก
สาขาอาชีพต่างๆ อาทิ ทนายความ พนักงาน
ธนาคาร และนักบัญชี ตัวอย่างผลดีของกีฬา
ทำให้ ฌอน แมกเก็ตติแกน ผู ้จัดการกองทุน  
โคโลเนียล เฟิร์สต์ สเตท ลดน้ำหนักไปได้ 20 
กิโลกรัม หลังจากเข้าโปรแกรมเล่นกีฬาอย่าง
จริงจัง  


พนักงานแบงก์ออสซี่ หนีความเครียดด้วยกีฬา  

LIFESTYLE

 ธนาคารกลาง
สหร ัฐฯ ( เฟด) 
ประกาศแผนการ
อัดฉีดเม็ดเงินที่สูง
ถึง 800,000 ล้าน
ดอลลาร ์ โดย

อาศัยสองโครงการใหม่ท ี ่ม ี เป ้าหมายให้
ประชาชนเข้าถึงและได้มาซึ่งสินเชื่อเพื่อการ
จับจ่ายต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้าน, รถยนต์
หรือบัตรเครดิต โครงการแรกซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อกอบกู้ตลาดที่อยู่อาศัยที่กำลังตกต่ำย่ำแย่ 
และถือเป็นหัวใจของปัญหาความยุ่งยากทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฟดจะเข้าไปซื ้อ
ตราสารหนี้ในจำนวนไม่เกิน 100,000 ล้าน
ดอลลาร์ ซึ่งออกโดยสถาบันสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่ อีกทั้งจะเข้าซื้อตราสาร
หนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ค้ำประกันโดย แฟนนี 
เม, เฟรดดี แมค, และ จินนี เม ในจำนวนรวม
ไม ่ เก ิน 500,000 ล ้านดอลลาร ์ ส ่วนอ ีก
โครงการหนึ่ง เฟดจะจับมือกับกระทรวงการ
คลัง อัดฉีดเงิน 200,000 ล้านดอลลาร์เข้าไป
ช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อบริโภคส่วนบุคคล 
ซึ่งครอบคลุมสินเชื่อเพื่อการศึกษา, การเช่าซื้อ
รถยนต์ และบัตรเครดิต  

ECONOMICS

นักศึกษาแพทย์คว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่ 44 
ENTERTAINMENT

HUMANRIGHT
 

อิหร่านนิยมคนขับแท็กซี่หญิง  
 ปกติประเทศในแถบตะวันออกกลางไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทำ
อะไรได้เท่าเทียมกับชาย ท้ังด้านอาชีพการงานและกฎระเบียบความเข้มงวด
ทางสังคม แต่ที่อิหร่านไม่เป็นเช่นนั้น ปัจจุบันอิหร่านได้มีการพัฒนา
ด้านสิทธิสตรี และยังอนุญาตให้ผู้หญิงมีใบอนุญาตขับรถยนต์ได้ถูกต้อง

ตามกฎหมายและยังสามารถนำไปประกอบอาชีพการขับรถแท็กซี่ได้ ซึ่งเมื่อ 2 ปีก่อนเริ่มมีการตั้ง
บริษัทให้บริการแท็กซี่หญิงจนกระทั่งปัจจุบัน การให้บริการแท็กซี่หญิงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในกรุงเตหะรานซึ่งมีประชากรกว่า 7,000,000 คน เนื่องจากผู้ใช้บริการรู้สึกปลอดภัยในการ
เรียกใช้คนขับรถแท็กซี่หญิงมากกว่าชาย โดยเห็นว่าคนขับหญิงใจเย็นและมีความระมัดระวังมากกว่า 
ในแต่ละวัน มีลูกค้าเรียกใช้บริการรถแท็กซี่หญิงถึงวันละกว่า 50,000 คน 

สหรฐัฯ ทุม่ 8 แสนลา้นดอลลาร์ 
หนุนสินเชื่อผู้บริโภค ทั้งบ้าน-
รถยนต-์บตัรเครดติ-การศกึษา  

ประธานาธิบดีคิวบา 
พร้อมหารือ‘โอบามา’ 
คลี่คลายปัญหาประเทศคู่กัด 
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• เด็กๆ ที่กลายเป็นเด็กกำพร้าและไร้ครอบครัวเพียงข้ามคืนหลังเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกลุ่มกบฏและรัฐบาลทางภาค
ตะวันออกของประเทศคองโก แต่ยังนับว่าชีวิตไม่เลวร้ายเกินไปนัก เพราะอย่างน้อยก็ยังมีองค์กรการกุศลเช่น Don Bosco ยื่น
มือเข้ามาบรรเทาทุกข์โดยจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงเรียน Don Bosco ให้เป็นที่พักชั่วคราวกับผู้ประสบภัย ซึ่งเหตุการณ์ปะทะกัน
ในคองโกครั้งนี้ ส่งผลให้เด็กๆ ถึง 89 ชีวิตไร้ครอบครัว  
 
 
 

• ซากฟอสซิลปลาวาฬที่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ ฌาร์คส์ คอสโต เป็นผู้ซ่อมแซมให้คงอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ที่สุดไว้เมื่อ
เกือบ 30 ปี ที่แล้ว โดยเก็บรักษาไว้ใกล้กับสถานีสำรวจที่ชื่อ the Commandante Ferraz Brazilian Antarctic Station ที่อยู่ในอ่าว 
Admiralty บนเกาะ King George ในทวีปแอนตาร์กติก  

นิมิตร เทียนอุดม  
ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 
ให้สัมภาษณ์ในผู้จัดการ
ปริทรรศน์เนื่องในวันเอดส์โลก 
หรือ 1 ธันวาคมของทุกปี    

 ไม่มีสุนัขพันธุ์เกรทเดนส์ตัวไหนเกิดมาโชคดี
เท่านี้อีกแล้ว เพราะเจ้าตูบวาสนาแรงนี้มีบ้านเป็น
ของตัวเองในราคา 250,000 ปอนด์ หร ือราว 
13,250,000 บาท ต้ังอยูใ่นโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
ขนาด 550 เอเคอร์ ของย่านผู้มีอันจะกินในกลูเชส-
เตอร์เชียร์ อังกฤษ ภายในบ้าน น้องหมาจะหลับ
สบายบนเตียงหนังแกะที่ควบคุมอุณหภูมิให้อุ่น
สบาย ถ้าเม่ือยก็ลงไปนอนแช่น้ำในบ่อสปาลึก 18 น้ิว 
ฟังดนตรีจากเครื ่องเสียงราคา 150,000 ปอนด์ 
(7,950,000 บาท) และดูทีวีจอพลาสมาขนาด 52 
น้ิว แถมยังมีเว็บแคม ‘ด็อกวิชัน’ ให้เจ้าของติดตาม
ความเคล่ือนไหวได้ตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน อย่าถามว่า
เจ้าของคือใคร เพราะเจ้าตัวไม่ขอเปิดเผยเด็ดขาด  

อภมิหาอลงั-
การ คฤหาสน์
น้องหมา 
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 GREEN PLEASE 
มลูนธิ ิองคก์ร และคร ูนกัเรยีน ทัว่ประเทศ 
ร่วมปลูกต้นไม้ 2,000 ต้นถวายในหลวง 
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5 ธันวาคม 2444 - วันเกิด วอลท์ ดีสนีย์ 
ผู ้อำนวยการสร ้างและนักสร ้างสรรค ์
ภาพยนตร์การ์ตูนชาวอเมริกัน ผู้บุกเบิก
การสร้างภาพยนตร์การ์ตูน  
6 ธันวาคม 2460 - ประเทศฟินแลนด์ 
ประกาศเอกราชจากรัสเซีย หลังจากการ
ปฏิวัติบอลเชวิกประสบความสำเร็จ รัฐสภา 
ของฟินแลนด์ลงมติเห็นชอบในเรื ่องการ
ประกาศเอกราชของฟินแลนด์ โดยมี 
คาร์โล ยุโอ สโตห์ลเบิร์ก เป็นประธานาธิบดี 
คนแรก 
7 ธันวาคม 2506 - พระบาทสมเด ็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราช-
ดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุห-
ยาตราสถลมารค (กระบวนพยุหยาตรา-
ใหญ่ทางบก) ตามโบราณราชประเพณี
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 3 รอบ 
8 ธันวาคม 2523  - จอห์น เลนนอน นัก
ร ้องนำวง The Beatles ถูกยิงเสียชีว ิต 
บริเวณอพาร์ตเมนต์ของเขาที่กรุงนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา โดย มาร์ก เดวิด แชปแมน 
แฟนเพลงที่คลั่งไคล้เขา 
9 ธันวาคม 2396 - ว ันส ิ ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมา-
นุชิตชิโนรส ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 28 
ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
ได้ทรงนิพนธ์วรรณคดีท่ีสำคัญ ได้แก่ กฤษณา- 
สอนน้องคำฉันท์ ลิลิตตะเลงพ่าย สมุทร-
โฆษคำฉันท์ ฯลฯ 
10 ธันวาคม 2482 - ร ัฐบาลไทยได ้
ประกาศใช้ เพลงชาติไทย ฉบับปัจจุบัน โดย 
ใช้ทำนองเพลงชาติไทยฉบับ พ.ศ. 2475 
มาเปลี่ยนคำร้องใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ
ประเทศจาก ‘สยาม’ เป็น ‘ไทย’  
11 ธันวาคม พ.ศ. 2489 - สมัชชาสามัญ
แห่งสหประชาชาติก่อตั้ง กองทุนเพื่อเด็ก
แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ เพื่อให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม, พัฒนาการ, 
สุขภาพรวมถึงความเป็นอยู่ของเด็กและ
แม่ในประเทศกำลังพัฒนา 

 สวย เก่ง และใจบุญ เป็น 3 คุณสมบัติที่มีครบอยู่ในตัวของ อนา อิวาโนวิช นักเทนนิสสาวมือวางอันดับ 5 ของ
โลกชาวเซอร์เบีย  เพราะหลังจากหยุดพักการแข่งขันในช่วงปิดฤดูกาล สาวน้อยวัย 21 ปีคนนี้ก็รับเป็นพรีเซนเตอร์ช่วย
เหลือองค์กรยูนิเซฟ ในโครงการของขวัญคริสต์มาสเพื่อเด็กด้อยโอกาส ด้วยการตระเวนแจกของเล่นให้เด็กด้อยโอกาส
และเป็นนางแบบถ่ายโปสเตอร์โฆษณาขายของเล่นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กยากจนในเซอร์เบีย เท่านั้นยังไม่พอ เธอ
ยังร่วมทำกิจกรรมส่งการ์ดคริสต์มาสให้เด็กด้อยโอกาสกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติอีกด้วย ใจดีขนาดนี้ไม่รู้
ว่าในฤดูกาลหน้าผลบุญจะส่งให้สาวอนาไต่อันดับขึ้นไปสูงกว่านี้อีกหรือเปล่านะ 

 5 พระราชอารมณ์ขันของในหลวง 

 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล-
อดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในปี 

2551 มูลนิธิ องค์กร และครู นักเรียน ทั่วประเทศ นำโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ
มูลนิธิอุทยานสิ ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ คุณหญิงชดช้อย โสภณพานิช นายกสมาคม
สร้างสรรค์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงผู้อำนวยการ ครูและ
นักเรียนกว่า 350 คนจากทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธรฯ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยการปลูกต้นไม้กว่า 2,000 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 10 ไร่ 
ภายในบริเวณอุทยานเพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้ที่สนใจ รวมทั้งเพื่อ
สร้างความร่มรื่นให้กับอุทยาน  

DidYou
Know?

SPORT
นางฟ้าบนคอรต์ ‘อนา อิวาโนวิช’  ช่วยยูนิเซฟแจกของเล่นให้เด็ก 

สนามบินอู่ตะเภา ประตูฉุกเฉินของประเทศไทย? 
 หลังจากท่ีสนามบินสุวรรณภมิูกับสนามบินดอนเมืองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองจนต้องปิดการให้บริการ 
ไปอย่างไม่มีกำหนด สนามบินอูต่ะเภาก็กลายเป็นช่องทางใหม่ท่ีสายการบินต่างๆ นำเคร่ืองของตัวเองมาข้ึน - ลง สนามบินอูต่ะเภา
มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า ท่าอากาศยานนานาชาติอูต่ะเภา ต้ังอยูใ่นพ้ืนท่ีอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และอำเภอสัตหีบ จังหวัด 
ชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 190 กิโลเมตร เปิดให้เป็นสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 

 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 
ธันวาคม ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ภมิูพล-
อดุลยเดช - adB จึงขออนุญาตนำ 5 เรื่องที่แสดง
ถึงพระราชอารมณ์ขันของพระองค์มาให้อ่านบรรเทา 
ความเครียดกัน  
1. เม่ือคร้ังท่ีท่านพระชนม์มายุ 72 พรรษา  เจ้าของ 
กิจการนาฬิกายี่ห้อหนึ่งได้ยื่นเรื่องขออนุญาตนำ
พระบรมฉายาลักษณ์ของท่านมาประดับที่หน้าปัด
นาฬิกาเป็นรุ่นพิเศษ ท่านทราบเรื่องแล้วตรัสกับ
เจ้าหน้าที่ว่า “ไปบอกเขานะ ว่าเราไม่ใช่มิกกี ้-
เมาส์” 
2. เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อ 
เย่ียมเยียนราษฎร พระองค์ท่านทรงแจกพระเคร่ือง 
ให้กับราษฎรจนหมดแล้ว ราษฎรผูห้น่ึงกราบบังคม 
ทูลขอรับพระราชทานพระเครื่องว่า “ขอเดชะ ขอ
พระหนึ่งองค์” ในหลวงตรัสว่า “ขอเดชะ พระ
หมดแล้ว” 
3. วันหนึ่งท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านเล็กๆ ผู้ใหญ่บ้าน

กราบทูลชวนให้ไปเยี่ยมบ้าน ท่านก็ทรงเสด็จไป 
ผู้ใหญ่บ้านรินเหล้าทำเองใส่ถ้วยที่มีคราบดำๆ  ผู้
ติดตามของท่านรู้สึกเป็นห่วง เพราะปกติไม่ทรงใช้
ถ้วยมีคราบ แต่ท่านก็ทรงรับสั ่งว่า “ไม่เป็นไร 
แอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดแล้ว”  
4. คร้ังหน่ึง พระเจ้าอยูหั่วทรงประชวรเก่ียวกับพระฉวี มี
พระอาการคัน หมอโรคผิวหนังคณะหนึ่งไปเข้า
เฝ้าฯเพื่อถวายการรักษา คุณหมอไม่เชี ่ยวชาญ
ราชาศัพท์ ก็กราบบังคมทูลว่า “ทรงพระคันมา
นานแล้วหรือยังพะยะค่ะ” พระเจ้าอยู่หัวก็ทรง  
พระสรวล ตรัสว่า “ฉันไม่ใช่ผูห้ญิงน่ี  จะท้องได้ยังไง” 
5. คร้ังหน่ึงในหลวงทรงเสด็จไปท่ีตลาดสด ทรงแวะ ไป
เสวยก๋วยเตี๋ยว แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว เห็นก็สงสัย 
แต่ไม่มั ่นใจว่าเป็นพระองค์ จึงทูลถามท่านว่า 
“ทำไมหน้าเหมือนในหลวงจัง?” ท่านไม่ตอบอะไร
ได้แต่ยิ้มๆ ทรงจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วตรัสชมว่า 
“ก๋วยเตี๋ยวอร่อย” 

 “การวเิคราะหห์รอืพดูแบบที่ไมล่กึพอจะ
ไมส่ามารถแกป้ญัหาเรือ่งเอดส์ได ้เหมอืนเปน็
คำตอบอตัโนมตั ิพอพดูเรือ่งเอดส ์ออ๋ วยัรุน่มัว่ 
วยัรุน่ถกูสือ่ยัว่ย ุเราอาจจะตอ้งชว่ยกนัคน้หา
วา่จรงิหรอืเปลา่ ทีบ่อกวา่ผูห้ญงิใชถ้งุยางตำ่
กวา่ผูช้ายกอ็าจเปน็ไปได ้เพราะผูห้ญงิมคีวาม
เชือ่วา่ถงุยางเปน็เรือ่งของผูช้าย ฉะนัน้ การที่
บอกอยา่งนัน้กอ็าจตอ้งถามกลบัไปทางกระทรวง
สาธารณสขุวา่ทำอะไรกบัเรือ่งนี ้เคยพยายาม
วเิคราะห์ไหมวา่ทำไมผูห้ญงิถงึใชถ้งุยางตำ่กวา่ 
ในฐานะคนทำงานจะชว่ยใหอ้ตัราทีผู่ห้ญงิเปน็
ผูใ้ชถ้งุยางอนามยัมากขึน้ไดอ้ยา่งไร ทรรศนะ 
มมุมองตอ่ถงุยางตอ้งเปลีย่นไหม เราพรอ้มสอน 
ลกูสาวเราไหม บางทพีดูงา่ย แตเ่หมอืนกบัตอ้ง
เปลีย่นวฒันธรรมการสอนเรือ่งเพศเลยนะ” 
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	 ถ้าเปรียบเทียบเฉพาะรูปร่างหน้าตา
ของ	จา พนม กับ	แบรนดอน เราธ์	นักแสดง
ผู้รับบทซูเปอร์แมน	จา พนม	 กับ	คริสเตียน 
เบล	ดาราชาวอังกฤษที่สวมชุดแบทแมน	หรือ
แม้แต่	จา พนม	กับ	เดเนียล เคร็ก	พระเอกเจมส์	
บอนด	์คนลา่สดุนัน้	ไมว่า่จะหยบิเอาเหลีย่มหรอื 
มุมไหนขึ้นมาเปรียบกับนักแสดงอินเตอร์	ทั้ง	3	
คนนั้น	พระเอกผิวคล้ำจากจังหวัดสุรินทร์คนนี้
ก็คงจะแพ้ราบคาบ	
	 แต่ถ้าตัดเอาอุปกรณ์เซฟตี้	ทีมสตันท์	
และคอมพวิเตอรก์ราฟกิออกไปจากการถา่ยทำ 
แล้ววัดกันที่วินาทีในการปราบปรามเหล่าร้าย
แบบฉากต่อฉาก	ท่าต่อท่า	หรือหมัดต่อหมัด	
‘จา-พนม ยีรัมย์’	หรือที่ชาวต่างชาติเรียกเขา
วา่	โทนี ่จา	กน็า่จะชนะขาดลอยชนดิทีค่งไมต่อ้ง 
ตัดสินกันด้วยภาพถ่าย	
	 ในโลกเซลลูลอยด์	จา พนม	 เป็นคน
แข็งแกร่ง	มีท่วงท่าการต่อสู้ที่หนักแน่นและพลิ้ว
ไหวสวยงาม	ไม่ว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะตัวเท่ายักษ์
หรือยกโขยงมากันเป็นสิบ	 เขาก็จัดการให้ล้ม
คว่ำได้หมดในชั่วพริบตา		
	 ในโลกความเป็นจริง	พนม ยีรัมย์	 เป็น
คนพดูเสยีงเบาและยิม้เกง่	เขาไดเ้ผยดา้นออ่นไหว 
ให้สังคมสัมผัสมาแล้วอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่ง	แม้
ภาพดังกล่าวจะไม่สามารถลบภาพการเดินไต่
ไปบนตัวคนนับสิบ	หรือภาพที่เขากระโดดเตะ	 
นักมวยปล้ำจนลงไปนอนกองที่พื้นลงได้	 	 แต่
เพียงชั่ วครู่ ที่ เ รา ได้ เห็นมุมที่ ซ่อนอยู่ ของ
พระเอก	 ‘เล่นจริง	 เจ็บจริง	 ไม่ใช้สลิง	 ไม่ใช้	
สตันท์’	คนนี้	ก็ทำให้เราจำเป็นต้องหันกลับมา	
ทบทวนคำถามที่คาอยู่ในใจของคนชอบดูหนัง
แนวยอดมนุษย์			
	 ซูเปอร์ฮีโร่มีจริงหรือเปล่า?	
	 ก่อนจะค้นหาคำตอบดังกล่าว	 เรา
อยากให้คุณรู้จักกับ	จา พนม	 	พระเอกนักบู๊ที่

ทำให้เราตาค้างมาแล้วกับภาพยนตร์เรื่อง	 
องค์บาก	 และ	ต้มยำกุ้ง	 	 ในมุมที่มากกว่าการ
เป็นยอดมนุษย์ซึ่งเราชินตากันจนแทบจะคิดว่า
นั่นเป็นตัวตนของเขา		
 จา พนม	ก็เหมือนคนทั่วไป	เขาต้องกิน
อาหารสามมื้อ	นอนหลับพักผ่อน	และทำงาน
เลี้ยงชีพ	 สิ่งที่ทำให้ เขาใกล้เคียงความเป็น	 
ซู เปอร์ฮี โร่คงไม่ ใช่ภาพตอนที่ เขากระโดด	 
ตีลังกาเตะปากคนซึ่งปรากฏอยู่ในหนัง	 แต่เป็น
ความมุ่งมั่นศรัทธาที่คนธรรมดาๆ	คนหนึ่ง
อุทิศให้กับศิลปะการต่อสู้และศาสตร์ภาพ-
ยนตร์	นับตั้งแต่วันที่เขาเลือกเดินไปบนเส้นทาง
สายภาพยนตร์	จนถึงวันที่เขามารับบทผู้กำกับ
การแสดงอย่างเต็มตัวใน	องค์บาก ภาค 2 ทุก
สิ่งทุกอย่างที่เขาสื่อสารด้วยภาพยนตร์ผ่าน
มาถึงผู้ชม	 เป็นสิ่งที่เขาบอกกับทุกคนว่า	 “มัน
คือศิลปะ”	
	 แม้เขาจะกระโดดได้สูงกว่าคนทั่วไป	อีก
ทั้งยังทำท่าทางสุดมหัศจรรย์จนทำให้	 เฉินหลง
เอ่ยปากชมมาแล้ว	แต่	จา พนม	ก็ย้ำกับตัวเอง	
(และกับเรา)	 เสมอว่า	 เขาไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่	 ไม่เคย
เป็น	และไม่มีวันที่จะเป็น	แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคย
บอกกับใครตรงๆ	ก็คือ	แท้จริงแล้ว	 เราทุกคน
ล้วนเป็นซูเปอร์ฮีโร่กันทั้งนั้น		
	 ยังไม่ต้องรีบค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ	 
ซูเปอร์ฮีโร่	 ใช้เวลาอ่านบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้จบ
เสียก่อน	แล้วหลังจากนั้น	คุณจะยังต้องการ
ค้นหาคำตอบดังกล่าวหรือจะมองหาฮีโร่ที่ซ่อน
อยู่ในตัวเอง	ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแล้ว...	

สัมภาษณ์ : เวสาร ัช โทณผลิน ถา่ยภาพ : คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง 
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ถึงปัจจุบันนี้คงไม่มีใครข้องใจในฝีมือของคุณอีกแล้ว แต่ก่อนที่จะมาเป็น จา พนม หรือ โทนี่ จา 
เหมือนทุกวันนี้ เคยมีคนวิจารณ์รูปลักษณ์ภายนอกของคุณไหม เช่น เป็นพระเอกได้ยังไง  
 โอ้ เยอะ (หัวเราะ) เราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงนะ แต่ถือว่าเป็นพลังบวกมากกว่า ผมคิดในเรื่องของ
พลังบวก แทนท่ีจะไปคิดว่า เราเป็นอย่างน้ันไม่ได้ มันก็จะย่ิงถดถอย แต่ผมคิดกลับอีกมุม ว่าหน้าตาอย่างน้ี 
แหละ เป็นสิ่งที่ดีแล้ว คือหน้าตาอย่างนี้มันไม่มีแล้วไง หายาก แล้วก็แปลกด้วย แล้วผมก็มีความคิดว่า ถ้า
เราทำได้ล่ะ ถ้าเราทำไอ้สิ่งที่คนไม่ยอมรับแต่สามารถทำให้คนยอมรับได้ ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะ เลยเป็น
ความมุ่งมั่นว่า มุ่งไปที่ความสามารถข้างในมากกว่าจะนึกถึงเรื่องภายนอก 
 ตัวผมเองก็มองประวัติของ เฉินหลง สมัยก่อนหน้าตาเขาก็อึ๋ย (หัวเราะ) แล้วเขาก็เป็นสตันท์มา
ก่อน ผมก็เดินตามรอยเขาเลย อย่าง อาจารย์พันนา หรือหลายๆ คนเขาก็ผ่านความยากลำบากมาก่อนทั้ง
นั้น ผมมองออกเป็นสองมุมนะ หนึ่ง สำหรับคนที่เกิดมาหน้าตาเพอร์เฟกต์ทุกอย่าง เขาจะได้เห็นว่าขนาด
คนที่หน้าตาแบบผม รูปลักษณ์แบบนี้ยังทำได้ แล้วเขามีดีกว่าผมอีกทำไมจะทำไม่ได้ กับอีกแบบคือ คนที่
หน้าตาไม่ได้เพอร์เฟกต์ก็จะได้มองเราเป็นแบบอย่าง ว่า เออ เขายังมีไฟ เขายังสามารถทำตรงน้ันได้ ก็ได้ทั้ง
สองอย่าง เหมือนเป็นแรงจูงใจให้คนทั้งสองกลุ่ม 
นิสัยไม่ท้อ ไม่ยอมแพ้ของคุณ เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่  
 มันเกิดข้ึนต้ังแต่เด็ก เป็นนิสัยท่ีทำให้เกิดจุดเปล่ียนในชีวิตของผม มันเป็นความศรัทธา เพราะว่าผมมี 
ภาพต้ังแต่เด็ก เป็นภาพหนัง ภาพของจอหนังกลางแปลง ฉายหนังแอ็กช่ันข้ึนมาบนจอ ผมรูสึ้กว่า เราอยาก 
ทำแบบน้ัน เกิดความรูสึ้กว่า เรารัก เราศรัทธา และมุ่งม่ันอยากจะเป็นอย่างน้ันให้ได้ ไม่ใช่การเอาภาพตรงน้ัน 
มาใส่เรา แต่เราต้ังสมาธิไปท่ีภาพตรงน้ันว่าเราจะไปให้ถึงภาพตรงน้ันให้ได้ โดยเร่ิมทีละสเต็ป ถ้าพดูตามหลัก 
วิชาการหรือหลักของวิทยาศาสตร์ มันก็คือ จินตภาพ เป็นการสร้างจินตภาพ พอภาพของเราชัดเจนแล้ว ก็มา 
หาทางว่าเราจะทำอย่างไร ท่ีจะเดินด้วยความมุ่งม่ัน ความศรัทธา ความรัก ไปให้ถึงตรงน้ันให้ได้ โดยเร่ิมไต่เต้า   
ไปทีละสเต็ปๆ วางแผนตัวเองว่าจะไปทิศทางไหน  อย่างผมก็เร่ิมจากทำให้พ่ีพันนาชอบเราให้ได้ ทำให้เขาเห็น 
ความสามารถของเราให้ได้  ถ้าไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ เราแสดงทุกอย่างๆ เพ่ือให้เขาเห็นความสามารถของเราให้ได้  
  ผมชอบในการเรียนรู ้การพัฒนา ไม่หยุดน่ิง มองหาส่ิงใหม่ๆ แล้วก็มองด้านบวกก่อน ผมจะช่ังน้ำหนัก 
บวกกับลบว่าเราจะเลือกทิศทางไหน สำหรับผม ผมจะมุ่งไปทางบวกก่อน ถ้าไปทางบวกเราจะได้เพ่ิมพลังตัวเอง 
แต่ถ้าเราคิดในทางลบว่า โอ้ย หน้าตากไูม่หล่อเลย กทูำไม่ได้หรอก เราก็จะไม่มีพลัง แต่ถ้าเรามองในด้านบวก 
คือ ทุกอย่างเราสร้างขึ้นมาเองได้ เฮ้ย กล้ามไม่ได้ บอดี้ไม่ได้ ก็สร้างขึ้นมาสิ ศิลปะการต่อสู้ ตรงนี้ไม่ได้ 
เราก็ต้องฝึกๆๆ  จากน้ัน ทุกอย่างมันก็เลยสะสมมาเร่ือยๆ จากบวกหน่ึง บวกสอง บวกสาม มาเป็นพลังบวก 
ที่เพิ่มขึ้นๆ เกิดความมั่นใจในตัวเอง  
ใช้วิธีไหนในการสร้างพลังด้านบวก 
 หนึ่งคือสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง เรามีเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้ว มีแขน มีขา มีมือ ทุกอย่าง
ครบสมบูรณ์แบบ เพราะคนเราเกิดมาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมาย อยู่ที่สติปัญญา ความคิดและความ
มุ่งมั่น อยู่ที่ว่าใครจะเลือกเดินทางสายไหน จะเดินหน้าหรือจะถอยหลัง จะหลบหรือจะหลีก มันก็เหมือน 
ศิลปะอีกแบบหนึ่ง เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดำรงชีวิต ในการมุ่งไปหาความฝัน ผมมีปรัชญาในการใช้
ชีวิตนะ คือฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง แล้วทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด  อย่างน้อยท่ีสุดให้เราคิดว่า เราเกิดมาในคร้ังน้ี เราทำ 
อะไรให้กับใจตัวเองบ้าง ทำอะไรให้ใจมีความสุขบ้าง หามันให้เจอ ถ้าหาเจอแล้ว เราก็มุ่งไปหาสิ่งนั้น  
คุณศรัทธาในศาสตร์ภาพยนตร์มากขนาดไหน 
 ผมรักเลย เพราะว่าหนังมีจินตนาการ มีภาพที่ถ้าพูดไปแล้วก็เป็นเรื่องของกิเลส เรื่องของมายา 
เป็นโลกจินตภาพ โลกมายา เป็นได้ท้ังสองฝ่ัง คือฝ่ังดำและฝ่ังขาว แล้วมันก็เป็นดาบสองคมได้ด้วย คือถ้าเดิน
เข้ามาในจุดนี้ เราก็ต้องคิดว่าเราจะเลือกใช้มุมไหนของมัน อย่างเช่นผมเล่าเรื่อง มันก็ให้แง่คิดคน ไม่ใช่
การทำลอยๆ เพื่อเอามัน เพื่อสะใจอย่างเดียว แต่นี่เราทำแล้วมีเป้าหมาย ถ้าเรามีเป้าหมาย มีแก่นแท้ เราก็
จะทำออกมาอย่างมีความสุข ไม่ใช่เล่ือนลอย เพราะว่าศาสตร์และศิลปะสามารถส่ือสารกันได้ ทั่วโลก อย่าง
ผมไปต่างประเทศ ผมก็สามารถสื่อสารกับเขาได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องพูดเรื่องของภาษา แต่เอาลักษณะของ
ท่าทาง ความรู้สึกที่เราถ่ายทอดออกไป คนดูก็ปรบมือ คนดูก็น้ำตาไหล คนดูก็มาบอกกับเราว่า “โทนี่ จา   
ไอเลิฟยู ยู เดอะ เบสต์” เวลาผมไปต่างประเทศ ผมไปประเทศที่คนพูดเกาหลี พูดญี่ปุ่น พูดฮ่องกง พูด
อังกฤษ แต่เขามาดูหนัง แล้วเขารู้สึก เขาลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วยืนปรบมือ นั่นคือสิ่งที่เราไปสัมผัสว่าศาสตร์
หนังไม่ได้แบ่งแยก  
ได้รับการ Standing Ovation (การลุกขึ้นยืนปรบมือให้) จากชาวต่างชาติเลย 
 ใช่ครับ ผมได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองเลย เพราะผมไปน่ังอยูกั่บคนดดู้วย ผมไปมาหลายประเทศมากๆ  
แล้วผมก็เลยเห็นว่าคนดูเขาชอบหนังเราเพราะอะไร ชอบเราเพราะอะไร นี่แหละประสบการณ์เหล่านั้น   
ถูกสะสมมาเรื่อยๆ แล้วเราก็เลยนำมาใช้ในแต่ละฉากแต่ละซีนว่ามันต้องใหอ้ะไรคนดู 
 ผมว่าศาสตร์หนังละเอียดอ่อนนะ มันสามารถอธิบายได้ และไปเร็วมาก เพราะยุคนี้เป็นยุคของ  
อินเตอร์เน็ต พอกดปุ๊บ คนก็ได้ดภูาพแล้ว กดปุ๊บ คนทราบข่าว รูเ้ร่ืองราว มันไปเร็ว ส่ิงท่ีเราถ่ายทอดออกมาในจอ
หนัง มันมีความเป็นอาร์ต เพราะเราใส่จิตวิญญาณลงไป น้อยมากนะครับท่ีคนคนหน่ึงจะกำกับแล้วใส่ภาพ 
จินตนาการที่มีอยู่ลงไปในหนัง แล้วคนดูก็สามารถรับจิตวิญญาณเหล่านั้นของเราได้ แล้วเราก็มานั่งดูหนัง
ด้วยกันกับเขา แล้วเขาก็ปรบมือ เขาให้กำลังใจเรา ผมรูสึ้กว่า เฮ้ย หนังตอบสนองเรา มันชัดเจน มันสัมผัสได้ 
คุณเป็นคนที่เรียนศาสตร์ภาพยนตร์ด้วยวิธีปฏิบัติไม่ใช่ทฤษฎ ี
 ใช่ๆ คนเราก็แปลกนะ บางคนเรียนจบแค่ประถมส่ีเอง แต่ไปกำกับหนัง หรือว่าไปทำงานคอมพิวเตอร์ 
หรือว่าไปทำธุรกิจ ผมว่าตรงนี้อยู่ที่ประสบการณ์ เพราะการเรียนไม่ได้อยู่แค่ในตำราหรือในห้อง การเรียน
อยูท่ี่ส่ิงแวดล้อมท้ังหมดรอบตัวเรา อยูท่ี่ว่าเราจะเลือกเอาตรงไหนมาใช้เท่าน้ันเอง ประสบการณ์จะเป็นส่ิงท่ี 
สอนเรา เราสามารถปะทะแล้วก็สัมผัสได้เลย อันนี้ถูก อันนี้ผิด แต่ในตำรา เราต้องมาค้นคว้า เราต้องมา
ทดสอบ ถกูตามทฤษฎีไหม ต้องมากากบาท ข้อไหนถกู ข้อไหนผิด แต่ส่ิงท่ีเราเจอ มันปะทะเข้ากับความรูสึ้ก 
ของเราได้เลยว่า ใช่หรือไม่ใช่ มันจะโดนกับเราโดยตรงเลย สิ่งแวดล้อมจะสอนเราเองโดยธรรมชาติ  
ตัวจริงคุณมีความเป็นศิลปินสูง ความเป็นศิลปินแบบนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่า 
 อาจจะเป็นอย่างน้ันนะ เพราะตอนแรกผมก็ไม่รูจั้กคำว่า เป็นศิลปิน เป็นอาร์ต หรือเป็นศิลปะอะไรเลย 
แต่พอเราชอบแล้ว เออ ทำไมเราหลงใหลมัน ทำไมเราถึงชอบท่าทางการต่อสู้ ทำไมถึงชอบมวยไทย ทำไม
ถึงชอบศิลปะการต่อสู ้และย่ิงมาหลงใหลความเป็นศาสตร์หนัง ความเป็นอาร์ตเข้าไปอีก พอได้ศึกษาลงไปลึก  ๆ
แล้วก็พบว่า เฮ้ย รากฐานของศาสตร์เหล่านี้มาจากธรรมชาติทั้งนั้น เพราะเราฝึกมาจากธรรมชาติ เราโตมา
จากท้องไร่ท้องนา แล้วเราก็เห็นหนัง เราก็ฝึกฝนตาม ได้ท่าหน่ึง แล้วก็พัฒนาเป็นท่าสองท่าสาม เป็นท่าหกคะเมน 
ตีลังกาอะไรพวกนั้น จนกระทั่งเริ่มเห็น โอ้โห มันสวยงาม แล้วสิ่งที่ลึกกว่านั้นก็คือ พอเราไปเรียนเรื่องการ



	 		 	ถ้าคิดจะมีความฝัน	และก้าวไปให้ไกล	 เราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง		 
มีจุดเปลี่ยนของตัวเอง	แต่จะเปลี่ยนในทางบวกหรือทางลบก็อยู่ที่ตัวของ
เราเอง	

แสดง เร่ืองของแอ็กต้ิงด้วย มันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน การแสดงมาจากการท่ีไม่แสดง คือความรูสึ้กต้องเข้ามา  
พอเราให้ความรู้สึกเข้ามา แล้วเราก็จะเป็นตัวละครตัวนั้น ความรู้สึกของตัวละครตัวนั้น ไม่ใช่ความรู้สึกเรา 
จากนั้นก็ถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้ออกไป พอถ่ายทอดออกไป มันก็จะออกมาเป็นท่าทาง มาทางร่างกาย 
(ทำท่าร่ายรำประกอบ) โดยออกมาจากอารมณ์ความรู้สึก สิ่งที่ ครูแอ๋ว (อรชุมา ยุทธวงศ์) สอน ผมจำได้แค่นั้น 
นั่นคือประสบการณ์ที่บอกว่าไม่ต้องอยู่ในห้องเรียน เราก็สามารถไปสัมผัสได้  
ความเป็นศิลปินของคุณถูกเสริมด้วยความมั่นใจด้วย 
 ตอนแรกผมก็คิดอยูเ่หมือนกันว่า เราจะทำได้ไหม เราจะกำกับได้ไหม ซ่ึงผมตอบตัวเองเลยว่า ได้ ผม
ทำได้ ผมกำกับได้  
เพราะอะไรถึงมั่นใจขนาดนั้น  
 เพราะผมมีความกล้า มีความเชื่อมั่น ผมสร้างความเชื่อมั่นมาตั้งแต่เด็ก ไต่เต้าขึ้นมา เรามีภูมิคุ้มกัน 
ฉีดวัคซีนไปเร่ือยๆ พอฉีดวัคซีนไปเร่ือยๆ พอเราเรียนรูจ้ากประสบการณ์เร่ือยๆ มันก็จะสะสมเพ่ิมมากข้ึน เราก็ 
จะรู้เลยว่า เออ ตอนที่เรานั่งอยู่หน้าจอมอนิเตอร์นั้น เราอยากได้อะไร เรามีภาพอยู่ในหัวไหม ถ้าเรามีภาพอยู่
ในหัวท่ีชัดเจน แล้วก็เคลียร์ให้คนทำงานเข้าใจ ทีน้ี มันก็จะเป็นเร่ืองของข้ันตอน ระบบของการทำงานเท่าน้ันเอง 
เป็นหน้าที่ของฝ่ายอาร์ต ฝ่ายโปรดักชั่น ดีไซน์อะไรก็ว่าไป แต่การออกแบบคิวบู๊เราจะมานั่งดู อะไรที่เราไม่รู้ 
ผมคิดว่าเราค้นคว้า ค้นหาได้ ผมถึงบอกว่าผมไม่เก่ง ผมจะย้ำคำนี้เสมออยู่ในใจของผมว่า ผมไม่เก่ง เพราะ
ความไม่เก่งจะทำให้เราได้เรียนรู้ กระตุ้นให้เราได้ศึกษา ได้ค้นคว้า เฮ้ย จุดนี้ไม่ใช่นะ ก็ลองศึกษาค้นคว้า หา
แนวทางรูปแบบใหม่ๆ ผมเป็นคนที่ชอบดูหนังนะ ดูทุกเรื่อง หนังแอ็กชั่น หนังดราม่า คือดูแล้วก็ดูลึกลงไปใน
เรื่องของแสง ว่าแสงให้ความรู้สึกอย่างไร   
คุณเริ่มดูหนังแบบลงลึกในรายละเอียดแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไร  
 ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เพราะผมใช้วิธีผ่านประสบการณ์มาเร่ือยๆ  แต่พอเราดมูากข้ึน ก็เร่ิมรูสึ้กว่า 
เฮ้ย บางทีทำไมหนังท่ีน่ิงๆ ให้ความรูสึ้กดีจังเลย หรือว่าแสงช่วย อืม ใช่ๆ เราอยากนำเสนอน้ิวมือกระดิกเราควร 
จะใช้แสงอะไรถ่ายทอดไป อารมณ์ไหน อยากได้ภาพแบบน้ีเราก็ศึกษาด ูแล้วก็ถามผูท่ี้มีความรูว่้า ถ้าอยากได้ 
ความรู้สึกทางสายตา แสงซอฟต์ๆ จะให้อารมณ์อย่างไร สีให้อารมณ์อย่างไร ภาพขนาดนี้ให้อารมณ์อย่างไร 
ถ้ากว้างไปก็ไม่ได้อารมณ์ ผมอยากได้แค่นัยน์ตาเท่าน้ัน แล้วนัยน์ตาน้ัน มันจะซ่อนเร่ืองของการแสดง เร่ืองของ 
อารมณ์เฉพาะแววตา แล้วแสงก็มาบวกภาพ ก็จะบวกองค์ประกอบ บวกฉากท้ังหมด เราก็จะดโูดยรวมท้ังหมด  
 พอเราได้ศึกษาก็ได้รู้ว่า อ๋อ มันละเอียดอ่อน ไม่มีที่สิ้นสุด ที่เราเรียนมาเป็นทฤษฎีที่ถูกวางเป็นขั้น  
เป็นตอนแล้ว เราได้รูท้ฤษฎีก็เป็นส่ิงท่ีดี แต่พอเรามาเรียนรูจ้ริงๆ เน่ีย จงลืมทฤษฎีให้หมด เอาความรูสึ้กมาวัดกัน 
วัดกันว่า ภาพนี้เราอยากนำเสนออะไร แล้วก็หาเป้าหมายว่าเพื่ออะไร 
ถึงคุณจะศรัทธาศาสตร์หนังมาก แต่เส้นทางในการเดินมาจุดนี้ ไม่ได้ราบเรียบ อุปสรรคเหล่านั้นเคยทำให้
ท้อหรืออยากเลิกทำงานในแวดวงนี้บ้างไหม 
 โอ้โห ตรงจุดน้ันเหมือนพระเจ้าทดสอบผมเลยนะ ผมมองเป็นการทดสอบ เหมือนเราเรียนอยูใ่นโรงเรียน 
แล้วก็มีการทดสอบ ทดสอบจากเบ้ืองบนหรือส่ิงแวดล้อม  เพียงแต่บางคร้ัง เราไม่ได้น่ังในห้องเรียน แต่เรามาเจอ 
บททดสอบข้างนอกว่า เราจะถกู หรือเราจะผิด เราจะถอย หรือว่าเราจะมุ่งม่ัน แต่ทีน้ีผมมองว่า จินตภาพมันแรง 
ผมสร้างแรงตรงนั้น อย่างตอนเด็กๆ ที่ฟิล์มหนังที่ผมถ่ายเสียหายหมด ผมก็คิดว่า โอเค ฟิล์มเสียไม่เป็นไร 
ฟิล์มมีโอกาสที่จะซื้อใหม่ได้ แต่ตัวและหัวใจยังอยู่ ความสามารถยังอยู่ในตัว เราคิดในแง่บวกเอาไว้ หรือเวลา
เจอปัญหาก็บอกตัวเองว่า โอเค ไม่เป็นไรช่วงน้ีเราก็หาเงินก่อนค่อยมาทำ ตราบใดท่ียังมีชีวิตอยูเ่ราก็ต้องได้ทำ  
ผมว่ามันเป็นเร่ืองของความมุ่งม่ันมากกว่า ถ้าถามว่าท้อไหม มนุษย์มีความท้ออยูแ่ล้ว เพียงแต่ว่าเราจะหาวิธีขจัด 
ความท้อน้ันได้อย่างไร ซ่ึงก็คือการคิดในแง่บวก ว่าไม่เป็นไร เราทำใหม่ สักวันจังหวะและโอกาสต้องมาหาเรา เรามี 
สมาธิ เราฝึกอยูกั่บมันตรงน้ัน มันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดี ผมพยายามท่ีจะตัดความท้อออกไป แล้วหาหัวใจ ว่าเรา 
ต้องการอะไร อยากทำอะไร ทำอะไรแล้วมีความสุข เสียแล้วก็เสียไป มาเริ่มต้นใหม่ ผิดพลาดแล้วก็ไม่เป็นไร 
ล้มแล้วก็ต้องลุก  
คุณปักธงเอาไว้เลยใช่ไหมว่า ต้องเป็นนักแสดงและเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ให้ ได้  
 ใช่ครับ แล้ววิธีการของผมก็คือ โยนธงไป ปักธงไป ปึ้ง แล้วตามไปเก็บธงนั้นให้ได้ ไปให้ถึงฝันให้ได้ 
แม้จะเกิดอะไรขึ้น เราก็ต้องไป เพราะนั่นคือสิ่งที่เรารักและศรัทธา 
งานศิลปะของคุณจำเป็นต้องสื่อสารกับสังคมผ่านระบบการตลาด คุณมีวิธีการบาลานซ์ศิลปะของคุณกับ
การตลาดอย่างไร 
 การที่ผมได้ไปต่างประเทศ ผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่องการตลาดมาจากต่างประเทศ เช่นการได้
ไปนั่งดูหนังกับคนดู ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าแต่ละฉากเขาชอบอะไร เขาอยากดูอะไร เช่น หนังของเราออกไปทาง
ด้านของความ real เราได้รับคำวิจารณ์ ได้รับคำชมว่ามันสมจริง แล้วก็มีคนที่ฝึกศิลปะการต่อสู้หลากหลาย
แบบที่มาชอบเรา แม้กระทั่งดาราที่มาชื่นชอบเรา ก็เป็นคนที่เราชื่นชอบเขาด้วยเหมือนกัน 
หมายถึงใคร 
  แจ๊กกี้ ชาน, เจ็ท ลี กลายเป็นว่าเขาก็รอดูหนังเรา เราก็รอดูหนังเขาไปแล้ว เรารู้สึกว่า ถ้าเราทำหนัง
สักเรื่องแล้วได้จิตวิญญาณ ได้หัวใจของคนดูด้วย โดยที่ว่าเราทำงานของเรา เรามีเป้าหมายของเรา เราก็มี



ความสุขไปแล้วในการได้ทำ แต่ประสบการณ์ท่ีเราได้ผ่านไปเจอ ก็เหมือนเป็นการตลาดในตัว ผมมองว่า 
ถ้าเราไปเล่นศิลปะของชนชาติอื่นด้วย แทนที่จะเป็นมวยไทยอย่างเดียว มันจะเป็นตัวเชื่อม เพราะเรา
ก็เป็นคนที่ชอบศิลปะการต่อสู้เหมือนกัน มันก็เป็นตัวเชื่อมให้เรามาลองทำ มาเล่นกันดู พอไปต่าง
ประเทศ เราก็จะได้ไปโชว์ ไปรำให้เขาดู ไปแลกเปลี่ยนกัน แค่เขาได้เห็นว่าเราเล่นกังฟูของชาติเขา 
เขาก็ปรบมือ เป่าปากดีใจ เข้ามากอดเรา เราก็รูสึ้กว่า เออ ใช่ๆ น่ีสิ ศิลปะการต่อสูไ้ม่ได้แบ่งแยก ไม่ได้
แบ่งชั้นว่า อันนี้ของกูเจ๋ง อันนั้นของกูเจ๋ง หรือว่าของกูทำอย่างนั้นไม่ได้ ต้องถูกเป๊ะๆ ไม่ใช่หรอกครับ 
ศาสตร์ศิลปะมีความละเอียดอ่อนมากกว่านั้น  
ไม่ได้บอกว่า มวยไทยเจ๋งที่สุด 
 ไม่ครับ มีหลายคนถามผมว่า โทนี่ จา ลืมวัฒนธรรมไทยแล้วเหรอ ทำไมเปลี่ยนมาจับอาวุธ
อะไรแบบนี้ ผมจะบอกเขาว่า มันมีที่มาที่ไป ที่ผมได้ไปแล้วไปสะสมประสบการณ์มาทั้งหมดเกี่ยวกับ
เรื่องของจิตวิญญาณด้วย ที่สามารถหล่อหลอมคนทุกชาติให้มาอยู่รวมกัน แล้วโลกมีศาสตร์ศิลปะ
การต่อสู้ที ่เยอะมาก แต่หนังองค์บากภาคสองเป็นการรวบรวมศิลปะการต่อสู้หลายประเภท เรา
ต้องการบอกว่ามันสามารถมาอยู่รวมกันได้ อย่างครูมวย ครูมวยจีน ครูมวยญี่ปุ่น ครูมวยไทย ก็
สามารถอยูร่วมกันได้ โดยท่ีไม่แบ่งแยกกัน ผมคิดว่าตรงน้ีเป็นธรรมชาติ เป็นการตลาดไปในตัว กับภาพ
ลักษณ์ใหม่ กับการดีไซน์ใหม่ ที่ไม่ซ้ำองค์บากภาคแรก ไม่ซ้ำหนังฮอลลีวู้ดที่เขาต้องใช้ CG อะไร
มากมาย แต่นี่เราใช้สติปัญญาและความสามารถจริงๆ ในการถ่ายทอดออกไป โดยผ่านมุมมองวิธี
การคิด ประสบการณ์ที่เราไปเจอมา ผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนมุมมอง ได้เห็นพัฒนาการ แล้วก็เอาจุด
ที่เราบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุง  
 คนดหูนังในปัจจุบันผมว่า เขาเก่งนะ เขาเร็วมาก เขารูว่้าอันไหน CG  อันไหนไม่ใช่ CG อันไหน 
หลอก อันไหนไม่หลอก คือคนเลือกดูหนังมากขึ้น คนจะเลือกดูหนังว่า ถ้าไปดูหนังเรื่องนี้จะคุ้มไหม 
เราก็เคยผ่านการเป็นคนดูมาก่อน เราก็อยากดูหนังที่ดี แล้วก็ให้อะไรกับเราบ้าง นอกจากความ
บันเทิง หนังควรจะให้อะไรหลายๆ อย่าง คุ้มค่ากับการที่เราต้องซื้อตั๋วไปนั่งดู กับชั่วโมงกว่าที่เราได้
อะไรจากตรงนั้น ผมเชื่ออย่างนั้น ก็เลยทำหนังเรื่องนี้แล้วก็เล่นแบบเต็มที่ ถือว่าทุ่มชีวิต ทุ่มร่างกาย 
ทุ่มจิตใจทั้งหมด ลงไปศึกษา ไปเรียนให้รู้ ให้ถึงแก่น เพราะถ้าเราไม่เชื่อก่อน คนดูก็จะไม่เชื่อ  
มีหลายคนบอกว่า จา พนม เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับภาพยนตร์แต่ละเรื่องมาก 
 ผมจะลงไปให้รู้จริง ให้ถึงแก่น บางทีภาพลักษณ์เราก็อาจจะทำให้คนเขามองว่า เฮ้ย โทนี่ จา 
มาได้อย่างไร บางทีคนแยกไม่ออก คนมักจะมองว่า โทนี่ จา อยู่สูงมาก อยู่สูง (ลากเสียง) แล้วตอนนี้
มาเป็นผู้กำกับ แล้ว จา พนม แล้ว ไอ้จา คนที่เป็นเพื่อนกับสตันท์ไปอยู่ไหน มันคือพาร์ตแต่ละพาร์ต
ของผม ถ้าไม่มาเป็นตัวผม คนก็จะไม่รู้ว่า เราทำตัวอย่างไร เราปฏิบัติตัวอย่างไร เราเป็นคนของ
ประชาชน เป็นคนของโลกแล้ว ตอนนี้อย่างเราลงไปรีเสิร์ชข้อมูล โอ้โหคนก็มองว่ามาได้ยังไงเนี่ย 
ทำไมแต่งตัวอย่างนี้ ทำไมซกมกอย่างนี้ หรือถ้าใครเห็นผมตอนไปโชว์ตัวก็ อุ้ย...เวอร์ว่ะ คือมุมมอง
ของคนก็จะไม่เหมือนกัน แต่เราก็เข้าใจตัวเราเอง ที่สำคัญที่สุดคือเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ ทำเพื่ออะไร 
ต้องมีเป้าหมาย มีแกนหลักอยู่ นั่นคือการสร้างงานศิลปะที่มาจากธรรมชาติ ให้คนสามารถสัมผัส
และแตะต้องได้ ศิลปะมันอยู่รอบตัวเรา แต่ผมหยิบยกศิลปะมาให้คนสามารถสัมผัสได้ แล้วถ้าคนอิน
ก็จะรู้สึกได้เลย เราทำงานศิลปะออกไป แล้วมีคุณค่า มีประโยชน์ มันก็ส่งผลกับเรา ถือว่าเป็นบุญนะ 
เขาเรียกว่าเป็นธรรมทานอย่างหนึ่งเลย  
แล้วคุณแบ่งพาร์ตการเป็น โทนี่ จา , จา พนม และ ไอ้จา เอาไว้อย่างไร 
 ผมก็ทำตัวปกตินะ ถ้าไปต่างประเทศ ถึงเวลาต้องเล่น ต้องแสดง เราก็ต้องเป็นอีกบทบาท
หนึ่ง อีกอย่างหนึ่งคือการเตรียมความพร้อม เราเล่นแอ็กชั่นเนี่ย เราก็ต้องฝึกซ้อม ต้องปรับตาม
สถานการณ์ คือจะไม่ตึงเกินไป จะไม่หย่อนเกินไป ไม่ใช่ว่า เฮ้ย ต้องเข้าฟิตเนส ต้องเอาจริงเอาจัง 
ตายเลยครับ เพราะผมเคยเป็นอย่างนั้น พอทำแล้ว พบว่าไม่ใช่ มันไม่มีความสุข เพราะตึงมากไปก็
ไม่ดี ก็ถอยลงมา หาทางไปเที่ยวบ้าง ไปร้องคาราโอเกะบ้าง ไปกินข้าวกับเพื่อนบ้าง พอถึงเวลาเราก็
จะแบ่งเวลาให้ตัวเองบ้าง ไปวัด ไปทำสมาธิ ไปเข้าถ้ำ ไปป่าบ้าง คือไปได้หมด เพียงแต่แบ่งพาร์ต  
ตัวเองว่าตอนไหนควรทำอะไร ถ้าสถานการณ์ตรงนี้เราเป็น โทนี่ จา ไปโชว์ตัว ไปออกงานสังคม เราก็
ต้องไป หรือถ้าต้องเป็นผู้กำกับ เราก็ต้องถอด โทนี่ จา ออกไปแล้วก็มาวางแผนการทำงานกับ  
ทีมงาน ส่วน จา พนม หรือ ไอ้จา ของเพื่อนๆ ก็สนุกสนานกันไปตามปกติ ถึงเวลางานก็งาน ถึงเวลา
พักผ่อนก็พักผ่อน  
เคยมีคนบอกว่า จา พนม เปลี่ยนไปเยอะไหม 
 โอ้โห มีเยอะ (ตอบทันที) แต่คนท่ีบอกว่าผมเปล่ียนไปก็คือเห็นแค่ภาพไง ไปมองแค่ภาพผม ถ้า
ไปยึดติดที่ภาพผม ก็อาจจะรู้สึกแบบนั้น แต่คนเราต้องมีวันเติบโต เหมือนคนเกิดมาแล้ว แล้วมีคนไป
บอกเขาว่าทำไมไม่รู้จักโตสักที เด็กทุกคนก็ต้องรู้จักโตใช่ไหมครับ เด็กต้องโตขึ้นจากประสบการณ์
และสิ่งแวดล้อมที่สะสมอยู่ในตัวเขา ก็เหมือนเมล็ดพันธุ์นั่นแหละ ธรรมชาติเราต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้ว 
ธรรมชาติสร้างให้เราเปลี่ยน ไม่อย่างนั้นเราก็อยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องโต ไม่ต้องเป็น โทนี่ จา 
ไม่ต้องมีความฝัน ถ้าคิดจะมีความฝัน และก้าวไปให้ไกล เราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีจุดเปลี่ยน
ของตัวเอง แต่จะเปลี่ยนในทางบวกหรือทางลบก็อยู่ที่ตัวของเราเอง 



แล้วจริงๆ คุณเปลี่ยนไปหรือเปล่า 
 ผมคิดว่าผมเปลี่ยนไปนะ ผมมองว่าเป็นบทบาทกับหน้าที่มากกว่า ที่ทำให้เราต้องเปลี่ยน 
แต่ความรู้สึกหรือนิสัยจริงๆ แล้วยังเหมือนเดิมทุกประการ ผมชอบติดดิน (หัวเราะ) 
อะไรเป็นสิ่งยืนยันว่าคุณยังชอบติดดินเหมือนเดิม 
 ก็ยังเล่นกับเพื่อนเหมือนเดิม จะนอนตามป่าตามเขาก็นอนได้ กินอะไรผมก็กินได้หมดเลย 
กินข้าวเหนียว ส้มตำ ไปจอดรถนอนปั๊มน้ำมัน ผมทำได้หมด เพราะว่าเราไม่ยึดติด อย่างที่ผมเคย
บอกกับคนอื่นเสมอๆ ว่า ผมมาจากดินแล้วขึ้นไปที่สูง ตอนที่ไปที่สูง ผมได้ไปเดินพรมแดง (Red 
Carpet) ที่ต่างประเทศ ผมได้เจอดาราฮอลลีวู้ด ผมได้สัมผัสมือกับ แจ๊กกี้ ชาน ดาราฮอลลีวู้ด
เหมาโรงแล้วไปนั่งดูหนังผม ผมคิดว่ามันคือที่สุดแล้ว ที่สุดที่ดาราหลายๆ คนอยากไป แต่นั่นคือ 
ผมไปถึง พอไปถึงแล้วผมไปเห็นอะไรก็จะคิดว่า อืมๆ มันเป็นอย่างนี้เอง  
คือเข้าใจมัน 
 ใช่ เข้าใจมัน เราเข้าใจว่า เออ เราทำมาถึงตรงนี้แล้ว อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอยู่ตรงไหน 
เท่าน้ันเอง เราจะเลือกอยูต่รงไหน แล้วต้องอยูใ่ห้ได้ บางทีเราก็มีความอึดอัดบ้าง มีความกดดันบ้าง 
เราก็ต้องปรับ ต้องหาวิธี ที่จะทำอย่างไรให้อยู่ให้ได้ คนเราเกิดมามีรัก โลภ โกรธ หลงอยู่แล้ว 
เป็นธรรมดา อยู่ที่ว่าทำอย่างไรเราถึงจะขจัดมันไปได้  
ภาพของ จา พนม ที่ปรากฏในหนังคือซูเปอร์ฮีโร่ เป็นคนเข้มแข็ง แข็งแรง เก่งกาจ ไม่แพ้
ใคร ตัวจริงของ จา พนม เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า 
 ไม่เลยครับ ตัวจริงของผมธรรมดาๆ ด้อยมาก ถ่อมตัวมากๆ ผมจะบอกตัวเองเสมอว่า 
เฮ้ย เราไม่ต้องเก่ง จา พนม คือคนที่ไม่เก่ง ผมจะบอกตัวเองในใจเสมอว่า มีคนเก่งมากกว่าผม
เยอะมากๆ (เน้นเสียง) เพียงแต่ผมได้โอกาสเท่านั้นเอง ผมมองว่า ตัวผมไม่เก่ง แต่ผมสามารถ
สร้างได้ หนึ่งคือ สร้างวัคซีนให้กับตัวเอง ฉีดให้กับตัวเองเรื่อยๆ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ให้เราเกิดความ
มั่นใจ ความมั่นใจก็สามารถทำให้เราอยู่อย่างมีคุณค่า อย่างเช่น การเลือกที่จะอยู่ในสังคม กับ
การเลือกที่จะอยู่กับเพื่อนๆ อย่างธรรมดา เราก็อยู่ได้ แต่ความสุขที่แท้จริงของไอ้จาเนี่ย คือการ
อยู่ติดดิน อยู่กับเพื่อน อยู่กับการซ้อม แล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนบ้าง สนุกสนานกับเพื่อนบ้าง นั่นคือ
ความสุขของผม ได้ไปกับเพื่อน ไปนั่งสมาธิบ้าง  แต่เรารู้ว่าเรามีหลักของเราอยู่ว่า เราชอบอะไร 
เป้าหมายของเราคืออะไร อย่างการทำหนัง ก็เอาหนังเป็นที่ตั้ง พอจบจากนั้น เราก็ยังรักงาน
ศิลปะ ยังทำงานศิลปะ 
 ผมเช่ือว่า ชีวิตมีหนทางของมัน ถึงไม่ได้เล่นหนังเราก็อยูเ่บ้ืองหลังได้ หรือไม่ได้อยูเ่บ้ืองหลัง 
ก็สร้างงานศิลปะ สามารถสอนคนได้ สามารถให้แง่คิดกับคนได้ สามารถผลิตศิลปะชิ้นใหม่ขึ้นมา
ได้ ผมคิดว่าการได้ผลิตผลงาน คือสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุข แล้วก็หล่อเลี้ยงความปีตินี้เอาไว้ เพื่อ
ให้เราเดินหน้าต่อไป ถ้าเราได้ผลิตผลงานชิ้นหนึ่งออกมา แล้วทำให้มีคุณค่า มันก็จะจรรโลง พอ
จรรโลงแล้วก็จะแผ่เป็นกิ่งก้านดอกใบให้คนได้เก็บเกี่ยวไป เราได้เห็นก็มีความสุขแล้ว ศิลปะเกิด
แล้วก็ดับๆ เราก็ผลิตขึ้นมาใหม่อีก มันก็จะต่อยอดไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด 
จา พนม ในหนังไม่เคยแพ้ใคร แล้ว จา พนม ตัวจริงแพ้ ได้ ไหม 
 โอ้โห แพ้ได้สิครับ เพราะผมก็เคยแพ้มาแล้ว การแพ้ทำให้เรารู้ว่า ถ้าไม่มีแพ้ เราก็จะไม่ 
รู้จักคำว่าชนะ มันเป็นฝั่งตรงข้ามกัน แล้วคำว่า แพ้ มันจะทำให้เราได้ฝ่าฟัน ได้คิด กระตุ้นให้เรา
ได้ทำไปให้ถึงฝั่ง จนกลายเป็นผู้ชนะ พอชนะเราก็จะเกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่ง ทุกอย่างมันอยู่ที่
ว่าเราชนะอะไร สำหรับผม ชนะคนอื่นไม่เท่าไร ชนะใจตัวเองสำคัญกว่า แล้วแพ้คนอื่นไม่เท่าไร 
แพ้ใจตัวเองเมื่อไร จบ ฉะนั้นชนะใจตัวเองสำคัญที่สุด 
สำหรับคุณ การฝึกร่างกายกับฝึกจิตใจ สิ่งไหนยากกว่ากัน 
 จิตใจสิครับ จิตใจเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนมาก อะไรไปโดน ไปสัมผัสก็มีความรูสึ้กข้ึนมาแล้ว 
ที่จริงมันเป็นเรื ่องง่ายๆ นะ คิดง่ายแต่ทำยาก (หัวเราะ) อย่างผมคิดมวยท่านาฏยุทธขึ้นมา  
สำหรับองค์บากภาคสอง ไทเก๊กเขาก็มีหลักของน้ำ  นาฏยุทธก็คล้ายๆ กัน มีตัวยักษ์ พระ ลิง 
ยักษ์คือความเข้มแข็ง ลิงคือความคล่องแคล่ว สติปัญญา แล้วพระคือ ความเป็นน้ำ ลมพลิ้วไหว 
พอเอามาบวกกัน ผมจะฝึกเหมือนการฝึกสมาธิแบบเคลื่อนที่ เอาหลักของการเดินจงกรมของพระ
มาใช้ แล้วก็อยู่กับตรงนี้ มันก็จะเป็นโลกอีกโลกหนึ่ง เหมือนกับสร้างงานมาชิ้นหนึ่ง แล้วเราอยู่กับ
มัน เวลาเราเหนื่อย เราเครียด ก็อยู่กับตรงนั้น (ทำท่าร่ายรำไปเรื่อยๆ) มันก็เป็นอะไรที่บ้าดี 
(หัวเราะ) ผนวกกับดิน น้ำ ลม ไฟ ผมว่าการท่ีได้คิดค้นศิลปะข้ึนมาเป็นความสุข ความสุขท่ีเราคิดได้ 
ทำได้ แล้วพอดับไปก็สร้างใหม่ แล้วก็ปล่อยมันไป อย่าไปยึดติด ผมถึงบอกว่า ทำไมเราต้องไป
ยึดติดกับมวยไทยว่าเป็นศิลปะไทยอย่างเดียว อยากให้ศิลปะการต่อสู้ไร้รูปแบบมากกว่า เหมือน

เป็นน้ำ ให้มันไร้รูปแบบสามารถจับอะไรมาเป็นศิลปะได้หมด ผมชอบแบบนี้มากกว่า และเป้า
หมายของผมก็คือเรื่องของสมาธิ 
หมายความว่าคุณฝึกร่างกายกับจิตใจไปพร้อมกันเลย 
 จริงๆ มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ  การที่เราทำสมาธิก็เป็นการฝึกร่างกายไปด้วย อย่าง
สมาธิเคลื่อนไหว ร่างกายก็เคลื่อนไหว มันมาจากเรื่องแอ็กติ้ง เรื่องการแสดง เอาเรื่องของความ
รู้สึกก่อน ความรู้สึกของจินตภาพ สร้างภาพเกิดขึ้นในหัว เป็นลายเส้น เป็นเลขแปด เป็นดอกบัว 
(ทำมือประกอบ) เราต้องสร้างภาพในหัว เพราะเราเช่ือ เพราะสมาธิของเราอยูใ่นจุดเดียวทุกอย่าง ก็
จะไปหมด โฟกัสอยู่ที่จุดนี้จุดเดียว 
จา พนม เกิดในประเทศไทย แต่ชื่อ โทนี่ จา ก็ดังไปถึงฝั่งยุโรปแล้ว ทุกวันนี้คุณคิดว่าตัวเอง
เป็นคนที่ไหน 
 เป็นคนไทยครับ แล้วก็เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ ผมเกิดที่นั่น เกิดในท้องไร่ท้องนา ผมจำได้
เสมอว่า กลับไปเราก็จะได้กลิ่นอายว่า ถ้าเราไม่หลงรักหลงใหลในการฝึกตรงนั้น ถ้าเราไม่ไปซ้อม
ตรงนั้น มันก็จะไม่เกิดขึ้น เวลาที่ท้อแท้ ผมจะนึกถึงตรงนั้น นึกไปถึงรากที่เรามา เช่น โอ้โห เรามา
ถึงตรงนี้แล้ว ก้าวต่อไปลองมองกลับไปที่รากของเราสิ ว่ารากเราคืออะไร เรามาจากอะไร เรา
กำเนิดมาได้อย่างไร จุดนั้นจะเป็นแรงที่เราสร้างให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหมือนวัคซีนที่ฉีดเข้า
มาเรื่อยๆ ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านอุปสรรค เรายังผ่านมาได้ เกิดเป็นแรงบวก ตูม แล้วก้าวต่อไป 
 ผมจะไม่ลืมรากของตัวเอง ที่มาที่ไปของตัวเอง ไม่ลืมว่าครูบาอาจารย์คือใคร พ่อ แม่ พี่
น้อง ทีมงาน ทีมสตันท์ ผมว่าผมเกิดมาจากตรงนั้น เพราะผมมาอยู่จุดนี้ จุดที่อะไรๆ ก็เข้ามาหา
ผม ชื่อเสียง เงินทอง ผู้คน อะไรต่อมิอะไร วูบๆๆ (ทำมือโบกเข้าหาตัวเอง) ผมก็จะย้อนมาคิดว่า 
มนุษย์เรา โลกเรา ทุกอย่างเป็นแค่ภาพอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไร ดำเนินชีวิตอย่างไร 
เท่านั้นเอง 
ความฝันเดิมของคุณคือ ปลูกบ้านให้พ่อกับแม่ ซึ่งตอนนี้ทำสำเร็จแล้ว แล้วฝันต่อไปของคุณ
คืออะไร 
 (คิดนาน) ฝันต่อไปคือ เมื่อผมทำให้พ่อกับแม่แล้ว ตอนนี้ผมก็อยากทำให้ช้าง เพราะช้าง
เป็นสัตว์ที่ผมรัก ผมมีความตั้งใจว่า อยากทำให้เขา ถือว่าเป็นกำลังที่เหลืออยู่ อย่างน้อยถ้ามี
โอกาสก็จะทำ 
คุณจะทำอะไร 
 อยากจะสร้างป่า สร้างที่อยู่ให้เขา เพราะช้างเชือกนี้เปรียบเสมือนแม่ที่เลี้ยงดูผมมา ผม
เล่นกับเขาตั้งแต่เด็ก ตีลังกา กระโดด เล่นอะไรก็เล่นกับเขา แล้วเขาก็ทำงานส่งให้ผมเรียน จนผม
เรียนต่อชั้นมัธยม อายุเขาก็มากแล้ว ตอนนี้ประมาณ 55 ปีแล้ว ผมอยากทำตรงนั้นให้เขา ส่วน
ความฝันสุดท้ายของผมก็คือ ผมอยากใช้ชีวิตแบบพอเพียง หาท่ีสำหรับตัวเอง ผมชอบอยูต่ามป่าเขา 
อยู่แบบรีแลกซ์ แล้วก็สร้างงานศิลปะ เหมือนเราไปชาร์จแบตฯ ชาร์จพลังของเรา มีที่สักที่ที่เราจะ
ไปชาร์จพลัง รับพลังจากธรรมชาติได้ เวลาเราไปคิดงาน ท่ีจริงผมก็ได้จากตรงน้ัน ได้จากธรรมชาติ 
ธรรมชาติทำให้เราได้คิด ได้ทำอะไรใหม่ๆ  
คุณชอบอยู่กับธรรมชาติมากกว่าอยู่ในเมือง 
 ใช่ ชอบมากกว่า แต่ให้อยูใ่นเมืองก็อยูไ่ด้ แต่ในเมืองต่างกับธรรมชาติ เพราะเราไม่ค่อยได้ 
อยูกั่บธรรมชาติท่ีเราเกิดมา พอเข้ามาในเมืองเราก็ต้องทำงาน ต้องเจอคน เจออะไรมากมาย แต่พอ 
ไปอยู่กับธรรมชาติ ก็รู้สึกว่า เออ เราได้เป็นตัวของตัวเรา ได้เป็นจา ได้อยู่กับศิลปะ 
ถ้าอย่างนั้น ‘ชื่อเสียง’ สำหรับคุณคืออะไร 
 ช่ือเสียงก็คือภาพน่ะครับ ช่ือเสียงเป็นนามสมมติ เป็นส่ิงท่ีสมมติข้ึน เป็นดาบสองคม มีบวก 
มีลบ มีดำแล้วก็มีขาว อยู่ที่ตัวเราว่าจะเลือกเดินแบบไหน จะใช้ชีวิตแบบไหน คำว่าชื่อเสียงก็คือ
ชื่อบวกเสียง เรามีชื่ออยู่แล้ว ส่วนเสียงก็คือเสียงดัง อยู่ที่ว่าเราจะเลือกดังแบบไหน  
 รู้ไหม ตอนแรก ผมแค่ต้องการอยากทำหนังให้คนดูรู้ว่าผมสามารถทำแบบนี้ได ้แต่ตอนนี ้
พอทำแล้ว มันดังเปรี้ยงไปทั่วโลก ไปต่างประเทศ ทำให้ผมรู้ว่า อ๋อ นี่แหละ คือชื่อเสียง ผมให้คำ
จำกัดความระหว่างช่ือกับเสียง แล้วก็เป็นตัวเองให้มากท่ีสุด ไม่ยึดติดกับช่ือเสียง ถ้าไปยึดติดก็จะ 
ไม่มีความสุข ไปคิดว่า โอ้โห มหาศาล โอ้โห กูดัง กูเลิศเลอ ไม่ใช่เลย ผมเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับชื่อ
เสียง ผมถึงบอกว่า ผมอยู่ต่ำได้ อยู่สูงได้ แต่สุดท้าย ผมก็ถอยมาอยู่ที่กลางๆ เอาความพอดี  
มากกว่า 
 
 

	 		 ทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าเราชนะอะไร	สำหรับผม	ชนะคนอื่นไม่เท่าไร	
ชนะใจตัวเองสำคัญกว่า	 แล้วแพ้คนอื่นไม่เท่าไร	 แพ้ใจตัวเองเมื่อไร	จบ	
ฉะนั้นชนะใจตัวเองสำคัญที่สุด	



BEAUTI DRINK INTERNATIONAL STREET SHOW IN BANGKOK  
 
proudly present Thai Performers 

สินเจริญบราเธอร์ส 
	 สามหนุ่ม	 เบิ้ล	บอม	บอย	แห่งตระกูลสินเจริญ	เริ่มต้นการแสดงของ
พวกเขามาจากสตรีทโชว์ริมถนนนี่เอง	 เพราะก่อนหน้าจะเข้าวงการบันเทิง
เต็มตัว	พวกเขาได้โชว์ดนตรีเปิดหมวกตามที่ต่างๆ	 ในกลุ่ม	 independent	
artist	ที่สร้างกระแสหนึ่งในช่วงวงการอินดี้เบ่งบาน	 เมื่อมีเทศกาลอย่างนี้
จัดขึ้นในเมืองไทย	พวกเขาจึงพลาดไม่ได้ที่จะมาร่วมแจมด้วยเสียงดนตรี	

 
 
 

เบบี้ ไมม ์
	 คณะละครใบ้ชาวไทยท่ีมีผลงานต่อเน่ืองตลอด	10	ปีต้ังแต่เวทีเล็กจน	
ถึงเวทีระดับประเทศอย่าง	“ละคอนใบ้ในกรุงเทพฯ”	(Pantomime	in	Bangkok)...	
ณัฐพล	คุ้มเมธา,	ทองเกลือ	ทองแท้	และ	ธัชชัย	รุจิพัฒน์	มีผลงานท่ีถนัดเป็น
คอมเมด้ี	ใช้แรงบันดาลใจและจินตนาการของเด็กแสดงแบบเข้าใจง่าย	
โดยหยิบเอาเร่ืองราวท่ีอยูใ่กล้ตัวมานำเสนอให้น่าสนใจและฮากระจาย	

Must-See Performers  
	 	
	 มีนักแสดงทั้งต่างชาติและไทยที่น่าสนใจอีกมากมาย	
เราขอนำเสนอเพียงส่วนหนึ่ง...ส่วนรูปแบบการแสดงมี
ทั้งกายกรรมต่อตัว	กายกรรมผาดโผน...โหนตัวบน
ความสูง,	ศิลปะการบิดลูกโป่ง,	ตัวตลก,	การทรงตัวและ
เลี้ยงวัตถุในอากาศ...จักกลิ้ง,	ละครใบ้,	มายากล,	การ
เชิดหุ่น ,การเดินต่อขาหรือการแสดงขายาวตาม
พาเหรด,	การทรงตัวบนจักรยานล้อเดียว,	ขี่จักรยาน
ผาดโผน,	 และแม้แต่การแสดงดนตรีในรูปแบบที่ ไม่
ธรรมดาไม่ว่าจะในรูปแบบใด	นักแสดงล้วนสร้างความ
น่าสนใจให้ผู้ชมได้รับความประทับใจกลับไป	
	 To	Be	Continued	ฉบับหน้ามีเทคนิคการชมให้ได้
อรรถรสถึงขีดสุดมาฝากอีก...	

Yamamoto Koyo 
	 การแสดงท่ีเฉียบ	
คมและโดดเด่นทั ้ง		
โอเปร่าหรือเต้นรำนำ
มาผสมละครใบ้	ทำให้	
เขาโด่งดังมากในญ่ีปุ่น	
และต่างประเทศ	จน
เคยเข้าร่วมเทศกาล
สตรีทโชว์ท่ีเอดินเบรอะ	

อันโด่งดังมาแล้ว			
Un-pa 

	 นักแสดงเจ้าของ
รางวัลศิลปินยอดเย่ียม	
จากสตรีทโชว์ที่ญี่ปุ่น
จากการแสดงทาตัวด้วย	
สีเมทัลลิคเพื ่อเป็น
มนุษย์หุ่นยนต์...	เม่ือเขา	
ขยับตัว	ทุกคนก็เป็น
ต้องจับตามุงจนจบโชว์		

hanger-man 
	 น ั ก ก า ยก ร รม
ผาดโผนผู ้ม ีไฮไลท์
เป็นการขี่จักรยานล้อ
เดียวสูงถึง	 2	 เมตร	
แล้วเล่นโยนบอลไป
ด้วย	ขึ้นบนโรลเลอร์	
เสก็ตช์แล้วกระโดด
ขึ้นไปบนเส้นลวด	ที่

เขาบอกว่า	“ทั้งโลกมีเล่นได้คนเดียว!”		
Yen Town Fools  

	 โชว์ตัวตลกสอง
คาแรก เตอร ์ แบบ
คนละข้ัว	เอาความเป็น	
ตะวันตกกับตะวันออก	
มาผสมมุขคลาสสิค	
สำคัญคือคนที ่ เคย
ดูแล้วการันตี	 ว่าโชว์
ของทั้งคู่ขำถึงขีดสุด!	

Vizan Hayashia 
	 นักบิดลกูโป่งแบบ	
บอลลูนอาร์ตที ่เล่น
ละครใบ้เก่ง	 เป็นท่ีช่ืน
ชอบมาก	เพราะคนดู
จะได้ลูกโป่งหน้าตา
น่ารักๆ	 อย่าง	 หมา	
กระต่าย	หน	ูหมี	ติดมือ
กลับบ้านไปด้วย	

Pranoi  
	 น ักแสดงหน ้า		
ละอ่อนที ่เคยได้ร ับ
รางวัล	“Heaven	Artist”	
สร้างความประทับใจ	
ให้คนดูด้วยจักกลิ ้ง

กับการเล่นเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียน	ผสม
ด้วยอุปกรณ์ที่เขาคิดขึ้นมาเอง	

Nanana 
	 	
	 การแสดงของเธอถกูเรียกว่า	metamorphosis	
comedy	ที่นักแสดงจะแปลงร่างไปเรื่อยๆ	
เพื่อพาให้ผู้ชมได้ตื่นตะลึงไปกับโลกจินต-
นาการที ่เธอสร้างขึ ้นมาเพื ่อเร ียกเสียง
หัวเราะ	 ไม่ว่าจะเล่นละครใบ้	 เป็นตัวตลก	
โชว์การทรงตัว	 โยนจักกลิ้งก็เป็นจะต้องฮา

ไปเสียทุกมุข	การแสดงของเธอเคยไปเรียกเสียงหัวเราะถึงฝรั่งเศส
และแน่นอนว่าเทศกาลใหญ่อย่างAsia	Mime	Festival	ที่ผ่านมา
หลายครั้ง...เธอก็ไม่พลาด	


The grego show 
	 	
	 นักเชิดหุ่นชาวอเมริกันตระเวนแสดงมาแล้วทั่วโลก	
จุดเด่นของเขาคือนำเอาเครื่องดนตรีมาใช้ในการเชิด
หุ่น	และใช้หุ่นกระบอกเป็นเครื่องดนตรี	หรือกระทั่งเอา
หุ่นกระบอกมาเล่นดนตรีด้วย!	 ท่ีน่าสนใจคือเขาได้ผสม	
ผสานวัฒนธรรมท้องถิ ่นยุโรป	การแสดงของเขาทั้ง
คลาสสิก...ทั้งโมเดิร์น	 เขาดังไม่ธรรมดาเพราะเราได้
เห็นเขาทั้งในทีวี	ฟังผ่านวิทยุ	 ในเฟสติวัล	ละครเวที	
สวนสนุก	 โรงเรียน	หรือแม้แต่ในดีวีดีของ	ฮามาซากิ	
อายุมิ	ไอดอลสาวชาวญี่ปุ่นคนดังด้วย!	 Damejan Koide  

	 	
	 ด้วยรูปร่าง	หน้าตา	และคอสตูม
ที่แปลกตากว่าสตรีทอาร์ติสทั่วไป	คือ
แต่งตัวเป็นมนุษย์เงินเดือน	ใส่สทู	ผกูไท	
แต่เขากลับหยิบกลเม็ดเด็ดๆ	มาเล่น
กับผู้ชมแทน	นักแสดงคนนี้โด่งดังใน
สตรีทโชว์เป็นพิเศษ	ขนาดคนในวงการ
เดียวกันให้การยอมรับว่าขาดเขาไม่
ได้	เพราะนอกจากจะได้รับรางวัลกรังปรีซ์
สองปีซ้อนใน	Osaka	Tenpozan	World	
Performance	 Festival	 เขายังเคยไป
ร่วมแข่งในรายการทีวีแชมเปียนสุด
ฮิตด้วย!	

Takapartch 
	 	
	 ทันทีที่หยอดเหรียญเพื่อเลือกเพลงหลาก
หลายที่ถูกจัดไว้	 เราจะได้สนุกสนานไปกับทั้ง
เพลงการ์ตูน	ซาวนด์แทร็กหนัง	 โฟลค์ซองของ
หลายประเทศ	 เพลงคลาสสิก	 เพลงแจ๊ส...ผ่าน
การบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีหลากหลายของเขา

ไม่ว่าจะเป็นทรัมเป็ต	แทมโบรีน	และเชคเกอร์...	 เขายังเล่นได้ทั้งเปียโน	กีตาร์	
เพอร์คัสชั่นและซินธิไซเซอร์...เห็นตู้เพลงบุบบี้ที่เขาอุปโลกน์เป็น	 jukebox	แล้ว
อย่าคิดว่านี่เป็นโชว์ธรรมดาๆ		

Kurichan 
	 	
	 นอกจากจะเล่นละครใบ้ได้แล้ว	 เขายัง
สามารถเล่นจักกลิ ้งและขี ่จักรยานล้อเดียว
ได้...ไม่ใช่แค่เล่นได้	 เขาทำได้ดีจนถือว่าเป็น	
“Prince	of	Unicycle”	ของญี่ปุ่น	ด้วยความที่มี
เทคนิคแพรวพราว	 ไม่ใช่แค่เล่นท่ายากๆ	 ได้
อย่างเดียวจากความสามารถและความดัง
ทำให้ตอนนี้เขาเป็นทั้งนักแสดง	ครูสอน	 เล่น
หนัง	 เล่นละคร	 เล่นโฆษณา	และออกทีวีบ่อย
มากๆ	คนหนึ่งในวงการเลยทีเดียว	
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DVD 

Before the Devil 
Knows You’re Dead 

 หน ัง เร ื ่ อง
ใหม่ของซิดนีย์ 
ลูเม็ต ผู ้กำกับ
ระดับลายคราม
เล ่ า เ ร ื ่ อ งของ
แอนด้ีและแฮงก์ 
สองพี่น้องที่คิด
จะปล้นร้านเพชร
ของพ่อแม่ตัวเอง

แต่การปล้นที่ผิดพลาดผิดแผนทำให้ชีวิต
ของทั ้งคู ่รวมไปถึงคนรอบข้าง ดำดิ ่งสู ่
ความวิบัติและหายนะที ่ไม่อาจเยียวยา
เห็นพล็อตแปร่งๆอย่างนี้บางคนอาจนึก
ไปถึงหนังของพี่น้องโคเอน (อาทิFargo)
เพราะมีความละม้ายกันอยู่ในทีอีกอย่างท่ี
คล้ายคือหนังได้ทีมนักแสดงระดับพระกาฬ
อย่างฟิลิป ซีมอร์ ฮอฟแมน, อีธาน ฮอว์ค, 
อัลเบิร์ต ฟินนีย์, มาริสา โทเมมาแท็กทีม
เล่นแบบเอาตายดเูผินๆข้างนอกเป็นเมโล
ดราม่า แต่แก่นของหนังที ่ว่าด้วยความ
สัมพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูกก็ลึกซึ้งกินใจ
ทีเดียวอีกอย่างที่เด่นมากของหนังเรื่องนี้
คือ วิธีเล่าเรื่องแบบหลอกล่อและการตัด
ฉับไม่เรียงเวลาบางคนไม่คุ้นอาจไม่ชอบ
แต่อยากให้ลองดูเพื ่อที่จะรู ้ว่าทำไมคน
เขาถึงยกย่องผู้กำกับวัย83ปีคนนี้ว่าเป็น
ยอดฝีมือ


GADGET 
 
Samsung Hugo 
Boss F480 
 หลังจากปล่อยโทรศัพท์มือถือที่ร่วม
กันทำกับแบรนด์ดังอย่าง Giorgio Armani 
ออกมาได้ระยะหนึ ่งแล้ว แต่กลับไม่ดัง
เปร้ียงปร้างเท่าท่ีควรล่าสุด ซัมซุง ก็ปล่อย
โทรศัพท์มือถือที่นำเอาแบรนด์เสื้อผ้าสุด
หรูจากประเทศเยอรมันอย่างHugo Boss 
มาทำอีกคราวนี้มาพร้อมดีไซน์เนี้ยบ เท่
ดูม ีระดับสมกับบุคลิกของแบรนด์ ตัว
เครื่องโชว์ชื่อแบรนด์Hugo Boss เด่นหรา
อยู่เหนือปุ่มควบคุมภายในเครื่องมีทั้งธีม
ไอคอนและวอลเปเปอร์ของHugo Boss 
ครบเซตสำหรับคนคลั่งไคล้Hugo Boss 
โดยเฉพาะหน้าจอLCDทัชสกรีนขนาด
2.8 น้ิวพร้อมกล้องถ่ายภาพความละเอียด
5ล้านพิกเซลมีระบบรองรับ3GHSDPA
และบลูทูธ (เขาขายพร้อมหูฟังบลูทูธเข้า
เซตกันกับตัวเครื ่องด้วย) ซัมซุงตั้งราคา
มือถือรุ่นนี้ไว้ 479ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ตก
ราว21,700บาท

ACCESSORY 
 

MUSIC 
 
Ode to J.Smith: Travis 

 “อัลบั้มที่6ซึ่งเป็นผลงานล่าสุดทราวิสพาพวกเขาย้อนกลับคืนสู่วิถีเดิมอีกครั้งโดยมีนัยสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยน
แปลงจากอัลบั้มที่แล้วที่หวานเลี่ยนจนน่าเบื่อเสียเหลือเกินมาสู่แนวถนัดคือมีความเป็นร็อกเหวี่ยงๆเฉกเช่นผลงาน
ในช่วงแรกๆเพลงทั้งอัลบั้มถูกแต่งขึ้นจากกีตาร์อิเล็กทริกเช่นที่เคยทำนับตั้งแต่เปิดตัวงานGoodFeelingและครั้งนี้ก็
เป็นการโชว์ความแข็งแกร่งโดยขุมพลังที่เต็มเปี่ยมความสามารถทั้งEmery Dobynsที่เปลือยถอดซาวนด์ให้มีความ
คมขึ้นด้านนักร้องนำอย่างFran Healyก็ยังให้น้ำเสียงที่หวานหยดเช่นเคย (เพลงที่มีความหมายและบรรยากาศของ
อารมณ์ปรวนแปรมากที่สุดคงเป็นเพลงBroken Mirror ที่มีการเปลี่ยนโทนเสียงขึ้นสูงลงต่ำลากเสียงมากมายและ
ร้องแบบสื่อว่าอารมณ์กำลังแตกเป็นเสี่ยงๆ ได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนชื่อเพลง)มือกีตาร์อย่างAndy Dunlopก็ริปได้มาก
ขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยรวมแล้วOde to J.Smith จะเป็นที่ประหลาดใจสำหรับใครที่คิดว่า ทราวิสเป็นเพียงแค่วง
บริทป๊อปหวานๆเท่านั้น”
เลือกให้โดย: ศรัณญา เพิ่มพูล นักวิจารณ์ดนตรีคอลัมน์MelodiousSongนิตยสารMetro Life  


MAGAZINE 
 
GQ British 
 ยืนลังเลใจกับราคา745บาทของGQ Britishปก เดวิด เบคแฮมที่ร้านบีทูเอส เอสพลานาดอยู่
เกือบ3นาทีสุดท้ายเราก็ตัดใจควักกระเป๋าซื้อ เพราะพลิกดูแล้วมันไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
จริงๆจีคิวอังกฤษฉบับแรกออกเมื่อปี1998ปีนี้ปี2008แสดงว่ามันได้เวลาanniversary20ปีพอดิบพอดี
ในเล่มขนาดหนาเท่าหมอนรองรถไฟเขาก็เลยเฉลิมฉลองด้วยคอลัมน์สกู๊ปและภาพถ่ายเด็ดๆ เต็มไป
หมดที่พิเศษก็สกู๊ป100 Best Things in the World Right Now!แล้วก็Profileคอลัมน์สัมภาษณ์เข้มข้นอัน
เป็นเอกลักษณ์ของจีคิว ซ่ึงเขาประมวลคนเด่นคนดังท่ีเคยผ่านคอลัมน์น้ีในรอบ2ทศวรรษมาไว้ด้วยกันดู
เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆอย่างสุดท้ายที่หวือหวาฮ้าไฮ้ก็ตรงหน้ากลางขนาด6พับที่เขารวบรวมภาพปกจีคิวทั้ง
20ปีไว้อย่างครบถ้วนก็เจ้า6พับนี้แหละที่ทำให้เราหมดเหตุผลที่จะลังเล

Louis Vuitton Evidence 
Sunglasses 
 “แว่นของหลุยส์วิตตองรุ่นอิวิเดนซ์เป็นอะไร
ที่เกดตัดสินใจซื้อนานมากแต่พอได้มาก็ไม่ผิดหวัง
เลยจริงๆเพราะใส่แล้วสวยมากอันเดียวจบไม่ต้อง
พร็อพเยอะเรียกว่าสมบูรณ์แบบในตัวจะร็อกก็ได้
คุณนายก็เริดหรือจะฮิปฮอปก็คูลถือว่าเป็นแว่นที่
ถูกใจเกดที่สุด เพราะเข้าได้กับการแต่งตัวของเรา
ทุกลุกส์ทุกสไตล์ค่ะ”

เลือกให้โดย :
จิราดา โยฮาราพิธีกร,
VJChannelVThailand



GIVE 
 
ช่วยป้านิดาเลี้ยงน้องหมา 
 ใครเหรอป้านิดา? เรากำลังจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวนี้ป้านิดาคือ
หญิงชราใจดีที่เก็บน้องหมาน้องแมวที่ถูกคนทอดทิ้งมาเลี้ยงไว้ใน
บ้านที่ซอยบรมราชชนนี75 เป็นเวลา30ปีมาแล้วปัจจุบันมีบรรดา
สัตว์สี่ขาที่อาศัยอยู่กับแกถึง400ตัว(หมา300แมว100)แน่นอนว่า
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารและยาเดือนละหลายหมื่นบาทซึ่ง
ป้านิดาไม่มีรายได้มากมายขนาดนั้นถึงกับยอมรับว่าต้องกู้เงินนอก
ระบบมาเพื ่อเลี ้ยงดูหมาๆ แมวๆ รู ้อย่างนี ้แล้วคนรักสัตว์ใจบุญ
คนไหนอยากช่วยเหลือป้านิดาสามารถบริจาคเงินได้ท่ีธนาคารกรุงไทย
สาขาบางขุนนนท์บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 058-1-36150-4ชื่อบัญชี
สัญญา รสรื่นสอบถามข้อมูลมากกว่านี้ โทร. 08-1612-8334, 08-
6101-9053

HOTEL 
 
Shanghai Inn 
 อยากขึ้นเหนือลงใต้ไปนอนพักสบายๆที่รีสอร์ตต่างจังหวัดไกลๆแต่ในเมื่อเครื่องบินยังขึ้นไม่ได้จะให้ตีรถทางไกลไปก็ยังไงอยู่
อากาศช่วงนี้ยังดี เราขอแนะนำให้หาโรงแรมเก๋ๆในกรุงเทพฯนี่แหละนอนพักชาร์จแบตฯ (หรือจองให้เพื่อนคุณที่กลับต่างประเทศ
ไม่ได้ก็ได้)เซี่ยงไฮ้อินน์บูติกโฮเต็ลขนาด55ห้องย่านเยาวราชเปิดให้ฮือฮามาได้พักใหญ่แล้วตกแต่งสไตล์ChineseContemporary
เครื่อนเรือนแบบจีนสีสันจัดจ้านที่ผ้าม่านและผนังบวกกับไลท์ติ้งแนวสลัวที่ออกแบบไว้อย่างประณีต ให้ความรู้สึกประมาณเดิน
เข้าไปแล้วหัวใจเต้นแรงราวกับหลุดเข้าไปในหนังนัวร์ๆเหงาๆของหว่อง กา ไว(ถ้าคุณรักสีชมพูก็จงเลือกห้องหมายเลข55)ถาม
รายละเอียดมากกว่านี้โทรศัพท์ไปที่0-2221-2121

COSMETIC 
 

CK one electric 
 “เราเป็นแฟนพันธุ์แท้น้ำหอม
CK oneมาต้ังแต่เด็กตอนน้ีCK one 
ออกกลิ่นใหม่electricกลิ่นยังเท่
เหมือนเดิมหอมอ่อนๆไม่ฉุนแต่
ต ิดทนนาน สดชื ่นกับกลิ ่นส้ม
แมนดารินดอกไวโอเลตดอกบัว
ฉีดในช่วงที่ลมหนาวกำลังโชยมา
แบบนี ้ ทำให้ผู ้หญิงอย่างเรามี
พลังและอารมณ์ดีไปทั้งวัน”

เลือกให้โดย :
สุพิชา สอนดำริห์ 
บรรณาธิการอำนวยการ
นิตยสารCLEO 

RESTAURANT 
 
Sofa So Good 
 “Sofa So Good เป็นร้านอาหารสไตล์เรโทรที่มีทั้งอาหารไทยอิตา-
เลียนและเบเกอร่ีโฮมเมดโดยใช้บ้านไทยหลังเก่าอายุกว่า60ปีมารีโนเวท
ตกแต่งด้วยโปสเตอร์หนังไทยสมัยก่อนอีกฟากของผนังร้านติดวอล-
เปเปอร์ลายดอกไม้จัดวางชุดโซฟาสีสดๆไว้หลายไซซ์หลายมุมให้เลือก
นั่งได้ตามใจชอบส่วนเมนูอาหารก็อร่อยค่ะทานได้หมดทุกเมนูกินเสร็จ
แล้วอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินขอให้ใช้เวลาสักนิดในการย่อยอาหารโดยคุณ
สามารถละเลียดเดินดูผลงานภาพวาดศิลปะที่เจ้าของร้านนำมาโชว์ที่
เด็ดสุดๆคือถ้าใครอยากจะรู้ว่าปีหน้าดวงจะรุ่งหรือดวงจะจู๋ที่ร้านเขามี
บริการดูดวงไพ่ยิปซีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ด้วยนะคะ”Sofa So Goodบ้าน
เลขที่50ซ.พหลโยธิน7ถ.พหลโยธินเปิดทุกวัน11.00-13.00น.และ

17.00-24.00น.โทรศัพท์0-2617-0909
เลือกให้โดย : ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์นักแสดง,พิธีกร

CLOTHES 
 
lucky13th 
 lucky13thคือชื่อแบรนด์เสื้อผ้าแฮนด์เมดเปิด
ใหม ่ของ พนิดา เอ ี ่ยมศ ิร ินพก ุล สาวสวย
บรรณาธิการบริหารKnock Knock!นิตยสารวัย
รุ่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งตั้งชื่อแบรนด์
จากเลขวันเกิดและเลขนำโชคประจำชีวิตเธอ
พนิดาหรือ ‘พี่ตุ๊กตา’ของแฟนๆน็อกน็อกนั้นขึ้น
ชื ่อเรื ่องความเป็นเจ้าแม่ของกุ ๊กกิ ๊ก (เธอออก
หนังสือขายดีมาแล้ว 2 เล่มคือ โตเกียวกุ๊กกิ๊ก-
ไกด ์ กับ เกาหลีกุ๊กกิ๊กไกด์) เมื่อมาทำเสื้อผ้าเอง
สินค้าของเธอไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงกระเป๋า
ชุดเดรสผ้าพันคอหรือแอสเซสซอรี่ทั ้งหลายก็
เลยออกแนวกุ๊กกิ๊กน่ารักน่าซื้อไปเสียหมด โดย
เฉพาะใครที ่ชอบสไตล์หวานอมเท่ ต้องถูกใจ
แบรนด์นี้ lucky13th ไม่มีหน้าร้านสินค้าทั้งหมด
สั่งซื ้อได้ที ่ www.lucky13th.net แต่ละชิ ้นเป็น
Limited Editionที ่ราคาไม่แพงเลยนี่เราก็เพิ ่ง
ซ้ือผ้าพันคอลายกระต่ายน้อยน่ารักมา2ผืน(ผืนละ
790บาท)พันคอห่มไหล่เดินไปไหนคนมองใหญ่เลย

DECORATION 
 

Habitat Christmas 2008 
 เป็นธรรมเนียมของทุกปีคอลเล็กชั่นใหม่ของฮาบิแทตต้อนรับเทศกาล
คริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงเปิดตัวแล้วด้วยเฟอร์นิเจอร์และของขวัญชิ้นเล็ก
บ้างใหญ่บ้างที่เห็นแล้วอยากเหมาทั้งร้าน เพราะทั้งน่ารักและน่าใช้ (ที่น่า
สังเกตคือหลายชิ้นราคาไม่แพงเลย ไม่รู ้เป็นนโยบายรึเปล่า) ไม่อยากให้
พลาดHabitat’s Christmas Care Bearsตุ๊กตาหมีวาระพิเศษที่ซื้อเป็นของขวัญ
ให้ใครรับรองกรี๊ดไปดูของจริงได้ที่ร้านฮาบิแทตสยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น4หรือ
คลิกดูที่www.habitat-thailand.com

BOOK 
 
สานแสงอรุณ 

 อายุข ึ ้นปีท ี ่ 12 แล้ว
สำหร ับ ‘สานแสงอร ุณ’ 
หนังสือท่ีมีสโลแกนว่า‘เพ่ือ
ดุลยภาพในความงดงาม
ของชีว ิต’ และเนื ้อหาใน
หนังสือก็ดำเนินไปตามนั้น
ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ
ที ่ผ ่านมา สานแสงอร ุณ
เป็นผลงานจากมูลนิธิสาน-
แสงอรุณ องค์กรที ่คณะ

กรรมการและที่ปรึกษาล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
อาทิพระไพศาล วิสาโล, ศ.นพ.ประเวศ วะสี, คำสิงห์ 
ศรีนอก, ระพี สาคริก, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ธีรพล 
นิยม, รสนา โตสิตระกูล เห็นรายชื่อก็คงพอเดาได้ว่า
‘ทาง’ ของหนังสือคืออย่างไร เริ ่มจากเป็นแผ่นพับ
ก่อนพัฒนาเป็นนิตยสารและล่าสุดกับรปูเล่มแบบพ็อก-
เก็ตบุ๊กราย2เดือน(ซึ่งบรรณาธิการทวีศักด์ แก้วเข้ม 
ดูแลได้ดีขึ ้นเรื ่อยๆ) แม้จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตา แต่
เนื้อหาของสานแสงอรุณยังไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเน้น
บทความที่อ่านแล้วชวนให้เราตระหนักถึงคุณค่าความ
งามแห่งการดำเนินชีวิตเรียบง่ายกระตุ้นเร้าให้เกิด
ความคิดอ่านและการเสียสละเพื่อช่วยเหลือสังคมและ
ผู้คนและบ่อยครั้งก็ตักเตือนให้ตระหนักถึงความเลว
ร้ายของระบอบบริโภคนิยมฟังเหมือนจะซีเรียสอ่าน
ยาก แต่จริงๆ แล้วสานแสงอรุณอ่านเพลินทีเดียว
แต่ละเล่มมีทั้งบทความบทสัมภาษณ์ เรื่องสั้นบทกวี
หนังสือจัดพิมพ์บนกระดาษปรู๊ฟในราคาขายที่แสนถูก
คือเพียงเล่มละ60บาทสนใจสมัครสมาชิกให้ตัวเอง
หรืออุปถัมภ์เป็นของขวัญแด่ห้องสมุดต่างๆ ในราคา
พิเศษติดต่อโทร.0-2234-1665อีเมล์ssmag@yahoo.com 
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FRI SAT SUN
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One Day @ King 
Power 
	 รับเทศกาลแห่งความ	
สุข	ด้วยโปรแกรมพิเศษ
จาก	 King	 Power	 เพื ่อ
มอบเป็นของขวัญให้กับ
คนรัก	มีทั้งแพ็กเกจแบบ
เดี่ยวและแบบคู่	 ซึ่งมีทั้ง	
Gift	 Voucher	 และบัตร
ร ั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร	
พร้อมบัตรชมการแสดง
ที ่โรงละครอักษรา	 ซื ้อ
โปรแกรมได้ตั ้งแต่วันนี ้
ถึง	31	ธันวาคม	ที่	 King	
Power	ถนนรางน้ำ			

TUE

Zen Annual 
International 
Watch & Jewelry  
Event 2008 
	 ชมงานนว ัตกรรม
นาฬิกาและอัญมณีหรู	
จากผู ้ผลิตนาฬิกากว่า	
80	 แบรนด์และผู ้ผล ิต
เคร ื ่องประดับอ ัญมณี
กว่า	 30	 แบรนด์	 พิเศษ
กับคอลเล็กชั ่นนาฬิกา
สุดหรูจากประเทศสวิต-
เซอร์แลนด์	 วันนี ้ถึง	 16	
ธันวาคมที ่	 ช ั ้น	 8	 ห้าง
สรรพสินค้าเซน	
	

WED

PLAN FOR KIDS  
BOOK FAIR 2008 
		 วันสุดท้ายของมห-
กรรมการอ่านกับชื่อตอน	
สนุกเล่น	สนุกอ่าน	พบ
การสัมมนาเรื ่องความ
สำคัญของการเล่นสมมติ
ของเด็กและชมโรงละคร
นิทานเรืองแสง	ที่บริษัท
แปลนฟอร ์ค ิดส ์	 ถนน
กำแพงเพชร	 สอบถาม
รายละเอียดที ่	 0-2575-
2559		

THU

Bonjour French  
Fair 2008 
	 มหกรรมสินค้าฝรั่ง-
เศส	 พบสินค้าเกษตร-
กรรม	อาหาร	 เครื่องดื่ม	
และสินค้าอุปโภค	 บริ-
โภคส่งตรงจากฝรั ่งเศส	
อาทิ	ไวน์	อาหาร	เสื้อผ้า	
เครื่องสำอาง	 เครื่องหนัง	
เครื ่องกีฬา	 ฯลฯ	ตั้งแต่
วันนี้ถึง	14	ธันวาคมนี้	ที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์	

Father Day 
Celebration  
 เฉล ิมฉลองว ันพ ่อ	
ก ับบุฟเฟต์ต ิ ่มซำมาก
กว่า	 30	 รายการที ่ห้อง
อาหารจีน	 Great	 Wall			
พิเศษสำหรับครอบครัวที่
พาคุณพ่อมารับประทาน
อาหารในว ันน ี ้	 ต ั ้งแต ่
เวลา	 11.00	 -	 14.00	น.	
ก ับส ่วนลดพ ิ เศษจาก
อาหารจีนรสเลิศ	ที่ห้อง
อาหารจีน	 Great	 Wall				
โรงแรมเอเชีย	กรุงเทพฯ		
	

Acoustic Winter 
Festival # 3 
	 การกลับมาของเทศ-
กาลดนตรีฤดูหนาว	 ที ่
แฟนเพลงรอคอยกันมาก
ท่ีสุด	พบศิลปินคับค่ังกว่า	
100	ชีวิตกับบรรยากาศ
ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา	ที่
โบนันซ่า	เขาใหญ่		ต้ังแต่	
16.00	 น.	 ถึงรุ ่งเช้าของ
อีกวัน	 สำรองที ่นั ่งได้ที ่	
Thai	 Ticket	Major	 ทุก
สาขา		

The Mall Paradise 
	 วันสุดท้ายของงาน
เฉลิมฉลองการตกแต่ง
ห้างใหม่ของเดอะมอลล์	
สาขางามวงศ์วานและ
สาขาบางแค	ตระการตา
กับตุ ๊กตาหมียักษ์ที ่ทำ
จากดอกไม ้สูงกว ่า	 4	
เมตร	และ	Snow	Globe	
ขนาดย ักษ ์สูงกว ่า	 7	
เมตร	พร้อมช็อปสินค้า
ราคาถูกที่ขนมาลดราคา
ทุกแผนก	ที่เดอะมอลล์	
งามวงศ์วานและบางแค		

18

	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 (รฟม.)	 ร่วมกับ	
วัดนางชี		แขวงปากคลอง	เขตภาษีเจริญ	ร่วมสืบสานประเพณีไทย	
งานประเพณีชักพระ	 และสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ	 โดย	 รฟม.	 ได้จัด
ขบวนเรือร่วม	 ไปยังวัดไก่เต้ีย	 เขตตล่ิงชัน	 โดยขบวนอัญเชิญเสด็จ
พระบรมสารีริกธาตุ	ไปตามคลองบางกอกน้อย	ออกแม่น้ำเจ้าพระยา	
และไปที่วัดไก่เตี้ย	 เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ	 เมื่อวันที่	 14-15	
พฤศจิกายน	2551	
		 ท้ังน้ี	 รฟม.	 ได้สนับสนุนและพัฒนาเยาวชนไทยในด้าน
ศิลปะให้รูจั้กแสดงออกในทางท่ีถกูต้อง	 โดยจัดการแข่งขันประกวด
วาดภาพขนาด	15x20	 น้ิว	ลักษณะสีชอล์ก	ในหัวข้อ	“ความประทับ
ใจในประเพณีชักพระ”	 โดยแบ่งการประกวดเป็น	 3	 ระดับ	ประกอบด้วย	
ระดับประถมศึกษา		3	รางวัล	รวม	6,000	บาท	ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น		3	รางวัล	รวม	6,000	บาท	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
3	รางวัล	รวม	9,000	บาท	โดยมีกรรมการตัดสินจากสมาคมวาดภาพ

แห่งประเทศไทย	โดยมีนักเรียนเข้าร่วมท้ังหมด	24	คน		ผลปรากฏว่า		
ระดับประถมศึกษา		รางวัลที่	1	ด.ญ.	จุฑารัตน์		บวรเกียรติแก้ว	
ร.ร.	เผดิมศึกษา	รางวัลท่ี	2	ด.ญ.	ณัฐกาญ		เพชรบุตร		ร.ร.	วัดโตนด		
รางวัลท่ี	3	ด.ญ.	สุธาวี	สมบรูณ์ผล	ร.ร.	วัดโตนด	ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นรางวัลที่	 1	 นายเศรษฐพล	 ขอสุข	 ร.ร.	 วัดนวลนรดิศ		
รางวัลท่ี	2		นางสาวรุ่งทิวา		จำปาสุข		ร.ร.	วัดนวลนรดิศ		รางวัลท่ี	3		
นายปฏิภาณ	พิมพิทักษ์	 	ร.ร.	วัดนวลนรดิศ		ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	รางวัลท่ี	1	นายนรภัทร	ศักดิอาทรทรัพย์	ร.ร.	วัดนวลนรดิศ	
รางวัลท่ี	2	นางสาวพลอยพรรษา	พันธ์โพธ์ิทอง	ร.ร.	สตรีวัดอัปสรสวรรค์	
รางวัลที่	3		นางสาวสุนทรีย์		ชาติไธสง		ร.ร.	วัดนวลนรดิศ	

รฟม. ร่วมสืบสานงานประเพณีชักพระ



1919 SHOPPING!

WHERE

	 สถานการณ์บ้านเมืองตึงเครียดถึงขีด
ที่หลายคนบอกว่าไม่ไหวแล้ว	จริงอยู่ที่เรา
ไม่สามารถที่จะมองการเมืองเป็นเรื่องไกล
ตัวได้	แต่กระนั้นการปล่อยให้ตัวเองซึมเซา
เศร้าเครียดจนเกินไป	เป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆ	
ปล่อยให้	
ตัวเองอยู่รายล้อมด้วยเพื่อนฝูง	หา
กิจกรรมทำร่วมกันในงานปาร์ตี้	เลิกพูด
เรื่องการเมืองสัก	4	-	5	ชั่วโมง	ปล่อยใจให้
เคลิ้มไปกับเสียงเพลงในงาน	และบท
สนทนาไร้สาระบ้าง	ลองดู	

THE  
LONG 
MID- 
NIGHT 

LOFT	ชั้น	2	สยามดิสคัฟเวอรี่	
Habitat	ชั้น	3,4	สยามดิสคัฟเวอรี่	
Kate Spade	ชั้น	1	สยามพารากอน	
Propaganda ชั้น	2	สยามดิสคัฟเวอรี่	
roominteriorproducts  
ชั้น	2	สยามดิสคัฟเวอรี่	
 

วิทยุ	รูปทรง	
Slotmachine  
จาก	LOFT 

กล้อง	Holga	
ติดแฟลช		
จาก	LOFT 

Rubic  
จาก LOFT 

แก้วน้ำสีฟ้า		
และเหลือง	จาก		
Habitat 

 
เซตปาเป้า	และ	
ลูกดอก	จาก		
LOFT 

ที่เปิดขวด		
สีชมพู	จาก	
Propaganda 

ที่หนีบรูป		
จาก	LOFT 

บล็อก	
ทำน้ำแข็ง	จาก	
Propaganda 

ลูกข่าง		
คละสี	จาก		
Habitat 

ที่คนแก้ว	จาก		
roominteriorproducts 

เทปกาวติดของ		
จาก	LOFT แถบอีลาสติก	

พันแก้วไวน์	เซต	6	ชิ้น		
จาก	roominterior 
products 

เซตเกมไพ่	
จาก	
roominterior
products 

แก้วน้ำ	จาก		
roominteriorproducts 

เซตการ์ดเปล่า	
ลายจุด	จาก		
Kate Spade 



HOME MADE20

Private
Life
Private
Zone
of
RikaDila

	 ริก้า ดีล่า	สาวสวยท่ีเปิดบ้านต้อนรับ		adB 
ในฉบับนี้	ออกตัวว่าเป็นคนที่หวงบ้านมาก	ไม่เคย
อนุญาตให้ใครเข้ามาถ่ายภาพบริเวณบ้านของเธอ
มากขนาดนี้มาก่อน	ด้วยถือเป็นพื้นที่ส่วนตัวของ
เธอ	และสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น	
	 เห็นจะจริง,	 เพราะเพียงแค่เราก้าวเดินอยู่
ในตัวบ้านของสาวริก้าเพียงไม่นาน	 เราก็ได้ยิน
เสียงนกหลายตัวประสานเสียงร้องกัน	ทำให้หลง
นึกไปว่า	เราได้ไปอยู่ท่ามกลางป่า	และธรรมชาติที่
สดชื่นจริงๆ	ซึ่งเหตุผลของริก้าที่เลือกที่จะปลูก
ต้นไม้ให้เขียวครึ้มไปทั่วบ้านเพราะ	
	 “ริก้าชอบธรรมชาติมาก	วันหยุดเสาร์	-	อาทิตย์	
ทีไรต้องเอาแล้ว	 เก็บเสื้อผ้าไปต่างจังหวัด	 เป็นคน
ชอบสีเขียว	ชอบต้นไม้	เคยมีคร้ังหน่ึงก่ิงของต้นไม้ท่ี	
ปลูกอยู่ริมสระน้ำมันโน้มลงมาจนใบจะจุ่มน้ำอยู่

เรื่อง : สิร ินพร	จ ึงพิท ักษ์อ ุดม		
ภาพ : กฤตธกร	สุทธ ิก ิตติบ ุตร	
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In door หรือ Out door 
-	 out	door	 ไม่ชอบเลยถ้าต้องอยู่แต่ในห้อง
แอร์	แอร์ทำให้ผิวเสียด้วยนะ	
ทุกเช้าต้อง... 
-	เล่นพีลาทีส	เพราะช่วยให้รูปร่างดี	
วิสกี้ เบียร์ หรือไวน ์
-	 ไวน์ค่ะ	ชอบดื่มไวน์	 เพราะเพื่อนๆ	ชอบ
มาปาร์ตี้ดื่มไวน์ที่บ้าน	
เช้า สาย บ่าย เย็น หรือค่ำ 
-	ค่ำ	 เราชอบเปิดไฟดาวน์ไลท์	นั่งมองสวน	
มองสระน้ำในบ้านตัวเองไปเรื่อยๆ	
รักที่สุดในบ้านหลังนี ้
-	ต้นไม้	
หนังสือที่ยังอ่านค้างอยู ่
-	Blindness	เขียนโดย	Jose Saramago 
เสาร์ - อาทิตย์นี้มีแพลนไปเที่ยวที่... 
-	ปากช่อง	

ทำงาน	ต้องติดต่อ	เจอเพื่อนฝูง	แต่พอวีกเอนด์มา
ถึงใจเรามันก็อยากจะไปที่ไกลๆ	แล้ว	 ไม่งั้นรู้สึก
อึดอัดแย่	สาเหตุที่บ้านริก้าต้องมีแต่ต้นไม้ก็เพราะ
อยากได้ฟีลเหมือนกำลังได้พักผ่อนอยู่ในรีสอร์ต
ที่ไหนสักแห่ง	 ไม่งั้นมองไปก็เห็นแต่คอนกรีต	ยิ่ง
เห็นก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่”	
	 ส่วนในเร่ืองของการบริหารงานร้านอาหารน้ัน	
ริก้าบอกว่า	เธอเป็นเจ้านายที่ไม่จู้จี้สักเท่าไหร่	
	 “เรื่องงานริก้าจะปล่อยนะ	สมมติว่าเรามี
โจทย์แบบนี้ให้พนักงานไปทำมา	ริก้าจะไม่ถามว่า
ยูจะทำยังไง	ริก้าปล่อย	แต่ต้องส่งตรงตามกำหนด	
และงานต้องได้ออกมาอย่างที่ใจริก้าต้องการนะ	
ไม่รู ้ว่าเราเป็นเจ้านายแบบปล่อย	หรือเรื่องมาก	
แต่เราว่าเราก็ฟรีๆ	ในเรื่องของ	process	 เพียงแต่
ว่าพอผลมันออกมาแล้ว	มันต้องตรงกับใจเรา		
	 “ส่วนเรื่องบริหารเราไม่ชอบงานบริหาร
เลย	อย่างที่บอก	ชอบครีเอทสไตล์ร้านมากกว่าว่า
จะตกแต่งออกมาเป็นยังไงให้ร้านน่านั่ง”	
	 งานศิลปะ	ถือเป็นอีกหนึ่ง	 passion	ของ
ริก้า	 โดยจะเห็นว่าทุกๆ	ห้องภายในบ้านของเธอ
มักจะมีเฟรมภาพวาดวางประดับไว้	ส่วนในสวนก็
ยังใช้พื้นที่นั้นเป็นส่วนแสดง	 Installation	Art	อีก
ด้วย	 เงื่อนไขหนึ่งที่เธอไม่คำนึงถึงในการเลือกชิ้น
งานศิลปะเพื่อนำมาวางไว้ในบ้านคือ	
	 “ริก้าไม่ได้มองเลยว่างานน้ีใครเขียน	ศิลปิน	
มีช่ือเสียงไหม	หรือราคาเท่าไหร่	ขอแค่สวย	สไตล์ของ	
งานสามารถเข้ากับบ้านของริก้าได้	ริก้าก็ซื้อแล้ว”	
	 ทุกวันนี ้ร ิก้าบอกว่า	 เธอมีความสุขกับ
ชีวิตดี	 แฮปปี้กับงาน	แฮปปี้กับลูกชายทั้ง	 2	คน	
แก๊บบี้	และ	ลีโอ	ตอนนี้เธอมีความคาดหวังเพียง
อย่างเดียวว่า	
	 “ขอให้ลูกๆ	เราเป็นคนดี	เท่านั้นพอ”	

แล้ว	 ริก้าก็ไม่ให้ตัด	อุตส่าห์ส่ังเด็กในบ้านไว้ด้วยว่า	
ห้ามตัดเด็ดขาด	(เน้นเสียง)	แต่พออีกวัน	โอ้	กร๊ีดล่ัน	
บ้านเลย	 เพราะกิ่งไม้นั้นโดนตัดเหี้ยนไม่เหลือเลย	
ริก้าโกรธมาก	รูน้ะว่าลุงยามใจดี	แบบว่าเขาหวังดี	แต่ริก้า	
ไม่ชอบการตัดต้นไม้ไง	เลยตัดเงินลุงยามซะ	(หัวเราะ)	
	 “บ้านของริก้า	 เป็นบ้านชั้นเดียว	ที่มีพื้นที่
สีเขียวของสวนต้นไม้อยู่ตรงกลางบ้าน	ริก้าชอบที่
จะปล่อยให้บรรดาต้นไม้ทั้งเล็กและใหญ่ในสวน
เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติ	ไม่ชอบที่จะดัดแปลง	
หรือตัดแต่งกิ่งใบต้นไม้เหล่านั้นแต่อย่างใด	ในช่วง
เช้าๆ	ริก้าชอบที่จะเดินเล่นรอบๆ	สวน	เพื่อฟังเสียง
นก	เสียงลม	ก่อนที่จะออกไปทำงาน”		
	 ปัจจุบันริก้าจับธุรกิจหลายอย่าง	 เธอร่วม
หุ้นกับเพ่ือนทำธุรกิจร้านเฟอร์นิเจอร์	Coquette	ย่าน

สุขุมวิท	53	เป็นเจ้าของร้านส้มตำหรู	Cafe	Chilli	ที่
สยามพารากอน	แต่ก่อนหน้านี้เธอมีงานประจำที่
ทำมาแล้วมากมาย	 เริ ่มตั ้งแต่เปิดตลาดให้กับ	
Bvlgari	และบริษัทประมูลยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง	
SOTHEBY’S	และบางสิ่งที่น้อยคนนักจะรู้	คือเคย
เป็นนักกอล์ฟทีมชาติ	 และเป็นคอลัมนิสต์ให้กับ
นิตยสารอยู่หลายหัวในขณะนี้	
	 ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูเป็นสาวสังคมเปรี้ยว
จี๊ดของริก้า	อาจจะทำให้ใครหลายๆ	คนมองว่าเธอ
เป็นผู้หญิงที่ชอบออกงาน	แต่หากใครที่รู้จักเธอดี	
จะรูว่้าผูห้ญิงคนน้ีรักท่ีจะมีชีวิตเงียบสงบ	ท่ามกลาง	
ธรรมชาติมากเหนือสิ่งอื่นใด	
	 “เราเหมือนมีสองบุคลิกในตัวเองนะ	วัน
จันทร์	 -	ศุกร์เนี่ยจะชอบอยู่กรุงเทพฯ	 เพราะต้อง

• สถานีรถไฟฟ้า BTS 
• สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
  (แจกโดยพนักงานแจก  
  a day BULLETIN        
  ทกุวนัศกุร ์17.00 -18.00 น.)

• เซ็นทรัล 
• โรบินสัน 
• ดิ เอ็มโพเรียม
•  มาบญุครอง 
•สยามพารากอน

• True Shop 
• True Coffee  
• Coffee World 
• 94 Coffee 
• ร้านกาแฟดอยตุง 
• บ้านใร่กาแฟ 

• iberry 
• Kanom 
• Mister Donut NEW
• Vanilla Garden 
• กัลปพฤกษ์ 
•Yindee Cup NEW
• ร้านประตูสีฟ้า 
• Cafe Classic NEW
• ไล-บรา-รี่ NEW

• โรงภาพยนตร์ลิโด้  
• โรงภาพยนตร์สยาม  
• โรงภาพยนตร์สกาลา 
• โรงภาพยนตร์ House 
• ภัทราวดีเธียเตอร์ 

•อาคารอื้อ จือ เหลียง 
• อาคาร Tipco 

• อาคาร SCB 
• อาคารสิรินรัตน์ 
• อาคารเอ็มไพร์ม 
• อาคารมณียา 
• อาคารต้นสน 
• อาคารมาลีนนท์ 
• อาคาร Lake Rajada 
• อาคารอับดุลราฮิม 
• อาคารชาร์เตอร์  
• I House Condominium 
•The Lake Condo 

• British Counsil 
• สมาคมฝรั่งเศส  
• สถาบันเกอเธ่ 
•TCDC 
• Hof Art Gallery 
• Secret Recipe 

• Apex Skin Care 
• Q Cut 
• Style by TOYOTA 
•ชลาชล 
• ผิวดีคลีนิค 
• โรงพยาบาลวิภาวดี 
• ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
• California WOW Xperience 
•Karmakamet NEW

•เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง 
• เคานเ์ตอรก์ารบนิไทย สวุรรณภมูิ
• เคาน์เตอร์ Thai Air Asia 
• เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major  
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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	 ใครๆ	 ก็เคยกินโยเกิร์ต	 แต่เคย
สงสัยกันไหมว่า	 เจ้าน้ำนมหมักกับ
จุลินทรีย์นี่	มีดีอย่างไรต่อร่างกายของ
เรา	 งั้นไม่รอช้า	ขอเริ ่มการบรรยาย
สรรพคุณโยเกิร์ต	ณ	บัดนี้	
•	ตามปกติในลำไส้ใหญ่ของเราจะมี
จุลินทรีย์ที่เรียกว่า	 putrefactive	ซึ่ง
เป็นตัวการก่อให้เกิดแก๊ส	 และทำให้
ลำไส้ใหญ่ทำงานผิดปกติ	 เมื ่อกิน		
โยเก ิร ์ตแล ้ว	 โยเก ิร ์ตจะไปทำให ้
ลำไส้ใหญ่มีสภาวะที่ไม่เหมาะต่อการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์	putrefactive	
ผลก็คือโยเกิร์ตช่วยทำให้คุณสบาย
ท้องได้นั่นเอง	
•	 ในบางคนที่มีปัญหากับการดื่มนม
สด	ทำให้ปวดท้อง	ท้องอืด	ท้องเสีย	
เนื ่องจากขาดเอนไซม์แลคเตสที่จะ
ช่วยย่อยน้ำตาลแลคโตสในนม	 เมื่อ
หันมากินโยเกิร์ต	หรือนมเปรี้ยวก็จะ
เลี่ยงจากอาการที่ว่านั้นได้	และยังได้
สารอาหารต่างๆ	 จากนมครบถ้วน
เหม ือนเด ิมด ้วย	 ย ิ ่ งถ ้าเล ือกก ิน		
โยเกิร์ต	หรือนมเปรี้ยวที่มีปริมาณนม
สดมากเท่าไหร่	ก็จะยิ่งได้คุณค่าทาง
โภชนาการมากขึ้นเท่านั้น		
•	 โยเกิร ์ตเปล่าสามารถนำมาพอก
หน้าได้	 โดยพอกประมาณ	20	นาที	
แล้วล้างออกให้สะอาด	ทำสัปดาห์ละ
ครั้ง	 เนื่องจากโปรตีนและวิตามินใน
น้ำนมจะช่วยทำให้ผิวหน้าขาวเนียน
นุ่มชุ่มชื้นขึ้น		

FOOD FOR 
EMOTIONAL 
BALANCE 
(PART II) 
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	 •	 เงียบขรึมซึมเซา	ทำยังไงก็ไม่ยิ้ม	 เอาเถอะ	
ลองรับมืออารมณ์แบบนี้ด้วยช็อกโกแลตสักแท่ง	
เนื่องจากได้ชื่อว่าเป็นอาหารปรับอารมณ์ที่เยี่ยม
ที ่สุด	 โดยเคี ้ยวเจ้าของหวานอันนี ้ประมาณ	 25	
กร ัมหล ังม ื ้ออาหาร	 ทองแดงแร ่ธาต ุท ี ่อยู ่ ใน
ช็อกโกแลตจะช่วยสร้างสารโดปามีนในสมอง	
ทำให้รู้สึกร่าเริงได้ในที่สุด	
	 •	อารมณ์พลุ่งพล่านรุนแรง	ผลวิจัยชี้ว่าการ
ได้รับประทานปลา	และไขมันโอเมก้า	3	ที่ไม่เพียง
พอจะทำให้สารสื่อนำประสาทในสมองน้อย	ส่งผล
ให้อารมณ์แปรปรวน	 หงุดหงิดง่าย	 ดังนั ้นฮีโร่
อาหารที ่จะช่วยให้อารมณ์มั ่นคงคือ	ปลาแมค-	
เคอเรล	ปลาแซลมอน	และปลาเทราต์	 เช่นเดียว
กับกุ้ง	หอย	ปู	ปลาที่มาจากทะเลก็สามารถทานได้	
	 •	หมดเรี่ยวแรงโดยไม่มีสาเหตุ	 ถ้าเป็น
อย่างนี้	 กรดโฟลิกจากหน่อไม้ฝรั่งช่วยคุณได้แน่	
เพราะกรดโฟลิกช่วยให้การทำงานของระบบ
ประสาทเป็นปกติ	ช่วยกระตุ้นการผลิตเซโรโทนิน	
และโดปามีน	ฮอร์โมนแห่งความสดช่ืน	นอกจากน้ี	กรด	
โฟลิกยังจำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง	ป้องกันโรค
โลหิตจาง	อันเป็นที่มาของอาการหมดแรง	
	 •	การรบัรูเ้ชือ่งชา้	ถ้าต้องการเพ่ิมพลังการรับรู้	
ให้แก่สมองลองหยิบกล้วยหอมสักลูกเข้าปากดู	

เพราะแมกนีเซียม	และวิตามินบี	6	จะแปลงร่างไป
กระตุ้นฮอร์โมนโดปามีนในสมอง	ทำให้สมองตื่น
ตัว	 อ้อ!	 สาหร่ายโนริที ่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต
ทั่วไป	กับเนยถั่ว	ก็มีสรรพคุณที่ไม่ต่างจากกล้วย
หอมสักเท่าไหร่	
	 •	หลงๆลืมๆ	 ให้ไข่ข่วยคุณดีกว่า	 ในวันที่
สับสน	และขี้ลืม	 ให้คุณสั่งกะเพราไก่ไข่ดาว	หรือ
ไข่ต้มมาเป็นอาหารมื้อกลางวันดู	 เพราะโคลีนใน
ไข่จะช่วยสร้างเนื้อเยื่อสมอง	และสารสื่อประสาทที่
จำเป็นต่อการจดจำ	
	 •	 ไม่เบิกบานร่าเริง	 ไม่มีอะไรทำให้รู ้ส ึก
สดชื่น	 กระปรี้กระเปร่าได้เท่ากับการสัมผัสแสง	
แดด	 เหตุผลคือแสงแดดจะเข ้าไปกระตุ ้นให ้
ร่างกายสร้างวิตามินดี	ที่ช่วยบรรเทาโรคซึมเศร้า	
แต่ถ้าใครไม่อยากดำเพราะแดด	ลองหยิบทูน่า		
กระป๋องมาทำแซนด์วิชกินดูสิ	 เพราะในเนื้อทูน่า
นั้นอุดมไปด้วยไขมัน	และวิตามินดีที่ส่งเสริมให้
จิตใจเบิกบาน	อารมณ์ดี	
	 •		สมาธิแตกซ่าน	 ควรกินมันบดดูสักถ้วย	
เพราะสุดยอดเมนูมันบดนี้ให้คาร์โบไฮเดรตชั้นดี	
อันเป็นพลังงานที่สมองโปรดปราน	ช่วยให้ความ
จำดีขึ้น	และมีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นด้วย	
	

	 คนหลายคนขาดความเชื ่อมั ่นในตัวเองก็
เพราะตั้งเป้าอะไรไว้	แต่ก็ต้องพับโครงการเก็บ
กลางคันกันทุกทีไป	จุดนี้เองที่ทำให้คุณกลาย
เป็นคนหยิบโหย่ง	 และถูกมองว่าเป็นคนที่ทำ
อะไรครึ่งๆ	กลางๆ	และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ตัวเองให้เป็นคนใหม่ได้เสียที	พร้อมรึยัง	กับการ
ตั้งเป้าหมายในชีวิตครั้งใหม่	 เพราะเรามีทิปส์
ง่ายๆ	มาช่วยให้คุณเดินไปสู่ความสำเร็จได้ตาม
ที่ตั้งใจ	เริ่มที่....	
	 •	ลบความผิดพลาดครั้งเก่าออกไป	อย่า
เก็บอดีตมารบกวนจิตใจ	 เพราะปมในครั้งเก่า
อาจจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจที่จะทำตามเป้าในครั้ง
ใหม่ของคุณให้ลดน้อยลงไป	

	 เชื ่อไหมว่า	 ถ้า
คุณเลิกสูบบุหรี ่ได้	
สุขภาพของคุณจะดี
ขึ้นทันตาเห็นภายใน
เวลา	20	นาทีเท่านั้น	
ยิ่งถ้าเลิกได้เด็ดขาด

โดยไม่กลับไปข้องแวะกับบุหรี่อีก	สุขภาพของ
คุณก็จะดียิ่งๆ	ขึ้น	ดังนี้	
ภายใน20นาที:	ความดันเลือดและชีพจรจะ

BETTER LIFE ; QUITTING 
SMOKING 

	 น่าเสียดายที่ลมหนาวมาเยือนแค่แป๊บเดียว	
กรุงเทพฯ	 เราก็ร้อนระอุเพราะแสงแดดแผดเผากัน
อีกแล้ว	 ไม่รู ้ว ่าจะมีสาวไหนที ่เริ ่มหงุดหงิดกับ
บรรยากาศอบอ้าวๆ	ขณะน้ีบ้างหรือยัง	ถ้าคุณเป็นหน่ึง	
ในบรรดาสาวๆ	ท่ีอารมณ์เสียไปกับอากาศ	ลองอ่าน	
และทานอาหารเพื่อปรับสมดุลอารมณ์กันหน่อยดี
กว่า	เผื่อว่าจะช่วยให้อารมณ์ลั้นลาขึ้นมาได้บ้าง	

WONDERFUL 
YOGURT 

	 •	แน่วแน่กับเป้าหมาย	จงอาศัยความมุ่ง
ม่ัน	จริงจัง	และพยายาม	กับเป้าหมายของตัวเอง	
อย่าย่อท้อ	หรือล้มเลิกกลางคันไม่ว่าจะมีอุปสรรค
ใดๆ	มารบกวนก็ตาม	
	 •	กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน	ช่วงเวลา
จะทำให้คุณเดินทางไปตามเป้าหมายได้ดีขึ ้น	
เช่น	ต้องลดน้ำหนักให้ได้ภายใน	3	 เดือน	หรือ
เก็บเงินซื้อแล็บท็อปให้ได้ภายใน	1	ปี	เป็นต้น		
	 •	มีรางวัลให้ตัวเอง	ในกรณีที่ทำสำเร็จ	ให้
คิดไว้ในใจเลยว่า	อะไรที่คุณอยากได้มานาน	ใน
วันที่คุณทำสำเร็จตรงตามที่ตั้งใจไว้	ของสิ่งนั้น
จะถือเป็นของขวัญให้แก่ความพยายามของคุณ	
	

I PROMISE THAT... 

เต้นในระดับปกติ	
ภายใน8ชั่วโมง :ระดับออกซิเจนในเลือดจะ
คืนสู่ระดับปกติ	
ภายใน24ชั่วโมง :	คาร์บอนมอนอกไซด์ที่จับ
แน่นอยู่กับเม็ดเลือดแดงจะถูกขจัดออกไป	ปอด
จะเริ่มขจัดเสมหะและสิ่งสกปรกต่างๆ	อันเกิด
จากการสูบบุหรี่ออกจากร่างกาย	
ภายใน48ชัว่โมง:	นิโคตินจะไม่หลงเหลืออยูใ่น
ร่างกาย	ความรูสึ้ก	การรับรูร้ส	และกล่ินจะกลับคืนมา	
ภายใน72ชั่วโมง :	ระบบหายใจทำงานคล่อง
ขึ้น	 เพราะหลอดลมของคุณได้มีโอกาสหยุดพัก

หลังจากต้องทำงานหนักมานาน	
ภายใน2วนั-1สปัดาห์:เลือดไหลเวียนไปสูแ่ขน	
ขาได้ดีขึ้น	คุณสามารถออกกำลังกายได้มากขึ้น	
ภายใน3-9เดอืน:	ปัญหาจากการไอ	การหายใจ
จะดีข้ึน	เพราะปอดของคุณเร่ิมทำงานได้ตามปกติ	
ภายใน5ปี :	อัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
ขาดเลือดจะลดลงเหลือคร่ึงหน่ึงของคนท่ีไม่สบูบุหร่ี	
ภายใน10ปี :อัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
ปอดลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของผู้ไม่สูบบุหรี่	 และ
อัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดจะลดลงเท่ากับ
ผู้ไม่เคยสูบบุหรี่	

Relationship
 
8 H for the Best Organization (Part I) 
	 มีความสุขอยู่	8	ประการสำหรับพนักงาน
ในองค์กร	หากทุกคนในองค์กรทำได้ดังนี้แล้ว	
ก็จะนำพาองค์กรให้ก้าวไปอย่างมั่นคงด้วย	
1.HappyBody -	ความสุขทางกาย	พนักงาน	
ต้องมีสุขภาพที่ดี	แข็งแรงทั้งกายและใจ	 เพื่อ
ประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานให้องค์กร	
2.HappyHeart	-	ความมีน้ำใจ	พนักงานใน
องค์กรควรเอื้ออาทรต่อกัน	และช่วยเหลือกัน
ในเรื่องงาน	และแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่กัน	
3.HappyRelax	 -	การพักผ่อน	 ในองค์กร
ควรมีช่วงเวลา	และมุมสำหรับพักผ่อนคลาย
เครียดให้พนักงาน	
4. Happy Brain	 -	 การพ ัฒนาสมอง	
กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ	จะช่วงเพิ่มพูนทักษะ
ในการทำงานให้แก่พนักงาน	ส่งผลให้องค์กร
มีบุคลากรที ่ดี	 และช่วยพัฒนาองค์กรให้ดี		
ยิ่งขึ้น	





ALL ABOUT BIZ

• เราอยู่ได้เพราะว่าเราทำงานหนัก ไม่ว่าใครจะมองว่าเป็นเพราะดวง
หรืออะไรก็ตาม แต่เส้นทางที่ผมเดินนั้นมาจากดิน มาจากการทำงาน
หนัก ก่อนที่เราจะได้งานดีๆ สักชิ้นมาทำ เราต้องทำงานหนักมาก 
ความสำเร็จทุกอย่างเกิดจากการทำงานอย่างหนักและละเอียด
รอบคอบ 
• ในการทำงาน ถ้าเราได้ทำและป้องกันในส่วนที่ทำได้อย่างเต็มที่แล้ว 
บางครั้งความเชื่อมั่นและความศรัทธาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อมีปัจจัยอื่น
มาแทรกแซงการทำงานของเรา 
• ทุกวันน้ีทุกคร้ังท่ีเรารับงานแต่ละโปรเจกต์มาผมยังเข้าไปเบรนสตรอม
กับทีมงานอยู่เสมอๆ  เพราะสมองก็คล้ายกับมีด เมื่อลับบ่อยๆ มันก็
จะคมขึ้น   
• ในการคิดงานแต่ละชิ้น ขั้นแรกเราต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ
ลูกค้า เพื่อทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริง พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องตีโจทย์ของ
ลูกค้าให้แตก แล้วทำสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้มาก
ที่สุด 
• ผมเรียนรู้จากทุกคน ทั้งเรียนรู้จากพนักงานและเรียนรู้จากลูกค้า 
เพราะลูกค้าเขาบอกความต้องการของเขา แล้วเขาเป็นผู้ตัดสิน เรา
ต้องเรียนรู้ว่า ทำไมเขาถึงตัดสินอย่างนั้น เขาต้องมีเหตุผล ถึงแม้
เหตุผลของเขาคืออารมณ์ แต่อารมณ์ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่ง 
• สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้จากคู่แข่ง เราต้องเรียนรู้ว่าทำไมคู่แข่งถึงทำ
แบบนี้ ทำแล้วดีหรือเปล่า ถ้าเขาทำแล้วปรากฏว่าดีมากเลย โอเค เรา
ก็ทำตาม เราไม่มีศักดิ์ศรีนะ เพราะเราเชื่อว่าถ้าเป็นหนทางที่ดี เราก็
นำมาใช้ได้ เพราะคู่แข่งก็คงเรียนรู้จากเราเหมือนกัน  
• เรามองการแข่งขันเป็นการเรียนรู้ เรามีคู่แข่งแต่ไม่มีคู่แค้น เมื่อไม่
แค้นใคร เราก็เลยไม่คิดมาก พอไม่คิดมาก เราก็เลยไม่เป็นทุกข์  
• การจะทำตามคู่แข่งนั้น เราต้องวิเคราะห์ด้วยเสมอ เพราะบางอย่าง
ก็ไม่ควรตาม ตามไปก็ไม่ทัน แต่บางอย่างที่เป็นกระแสหลัก เราก็ตาม

ไปทำให้มีคู่แข่งขันสองรายในตลาดซึ่งเป็นผลดีกว่าการมีรายเดียว 
เพราะจะทำให้ตลาดโต  
• ถ้าคุณช็อกหรือผิดหวังกับเรื่องอะไรรุนแรง ก็ควรจะต้องอยู่เฉยๆ 
ก่อน ออกไปเติมพลังให้ตัวเอง แล้ววันรุ ่งขึ ้นค่อยมาคิดว่าเราจะ
คลี่คลายปัญหานั้นอย่างไร  
• ลึกๆ แล้วการบริหารก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง อย่างการบริหารคนก็เป็น
ศิลปะ แต่เป็นศิลปะเชิงนามธรรม ไม่เหมือนการเอารูปมาแต่งห้อง ถ้า
มองให้เป็นศิลปะมันจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ช่วยให้เราเข้าใจราย
ละเอียดต่างๆ มากขึ้น ทั้งอารมณ์และความรู้สึกของคน ที่เราต้อง
บริหาร 
• การทำงานออร์กาไนเซอร์ทำให้เราต้องเผชิญกับความท้าทายของ
การเปลี่ยนแปลง ทำให้เราไม่ต้องทำอะไรซ้ำๆ เหมือนเดิมทุกวัน และ
ทำให้เราพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไปโดยปริยาย 
• ผมจะเตือนตัวเองว่าขอให้ยังมีความฝันอยู่เสมอ เพราะถ้าขาดความ
ฝันและแรงบันดาลใจไปแล้ว ชีวิตของผมก็คงจะไม่มีความสุขเลย จะ
พูดว่าอยู่ไม่ได้เลยก็ได้ 
• คนส่วนใหญ่จะมองเห็นงานออร์กาไนเซอร์ว่ามีแค่ส่วนครีเอทีฟกับ
โปรดักชั่น แต่ 50 เปอร์เซ็นต์ของงานออร์กาไนเซอร์คืองานบริหาร 
ฉะนั้นคนทำงานออร์กาไนเซอร์เกือบทุกคนจะสามารถจัดการเรื่องใน
ครอบครัวหมด และเป็นการบริหารภายใต้เวลาจำกัดด้วย เพราะฉะน้ัน
คนทำงานด้านนี้จึงต้องตัดสินใจในการจัดการเรื่องต่างๆ ได้ดี 
• ทุกวันน้ีผมยังคงสะสมความฝันเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  และก็ทยอยทำความฝัน
ให้เป็นความจริงไปทีละอย่าง คนเราสามารถทำความฝันให้เป็นความจริง
ได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องรอให้เกษียณหรืออายุมากก่อนแล้วค่อย
ลงมือทำ 

BIZ BOOK 

BIZ LIFE
BIZ IDEA 

 หนังสือการบริหารจัดการที ่มีชื ่อภาษา
ไทยเรียบๆ แต่มีช่ือภาษาอังกฤษท่ีหวือหวาหวาดเสียว
เล่มน้ีเป็นผลงานการเขียนของ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ 
คนหนุ่มไฟแรงท่ีมีความล้ำเลิศท้ังด้านสมอง (เขาเรียน 
ระดับมหาวิทยาลัยต้ังแต่คำนำหน้าช่ือยังเป็นเด็กชาย!) 
ผ่านประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นที่ปรึกษาให้กับ
องค์กรต่างๆ และเป็นอาจารย์สอนพิเศษและวิทยากร 
รับเชิญในการบรรยายในมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วนำ
มาเร ียบเร ียงและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบตัว
หนังสือที่อ่านไหลลื่นอย่างไม่น่าเชื่อ ดร.สุรพิชย์ใช้
ลีลาและลูกเล่นในการนำเสนอกลวิธีในการก้าวขึ้น
มาเป็นผู้นำองค์กรที่ผู้เขียนย้ำแทบทุกหน้ากระดาษ
ว่า ‘ไม่ได้เกิดขึ ้นเพียงคืนเดียวเหมือนชื่อหนังสือ’ 

หนังสือเล่มนี้ไม่หนามากแต่อัดแน่นไปด้วยข้อคิดและ
มุมมองในการบริหารจัดการองค์กรภายในโลกที ่
เคลื่อนเร็วจนห้ามกะพริบตา นำทฤษฎีมาเทียบเคียง
กับโลกปฏิบัติได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีกรณีศึกษาที่
ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพตามได้อย่างไม่ยากนัก แถมท้าย
ด้วยแบบทดสอบเพื่อให้รู ้เท่าทันสถานะของตัวเอง
และสถานะขององค์กร ทำให้ผู้อ่านสามารถวางแผน
เส้นทางที่จะก้าวไปถึงตำแหน่งที่ต้องการได้อย่าง
มั่นใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ถึงแม้สุดยอดผู้นำจะไม่ได้ใช้
เวลาเพียงข้ามคืน แต่เนื ้อหาในหนังสือเล่มนี้ก็ใช้
เวลาอ่านและศึกษาเพียงข้ามคืนได้อย่างแน่นอน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) 
แม้จะใช้ทักษะด้านการบริหารและฝีมือทางศิลปะมาบริหารบริษัท
ออร์กาไนเซอร์ที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของเมืองไทยแห่งนี้นานกว่า 17 ปี
แล้ว แต่ผูช้ายในกรอบแว่นคนน้ีก็ยังไม่หยุดเรียนรูจ้ากทุกส่ิงรอบๆ ตัว 


LEARNING FROM 
EVERYTHING 

BIZ QUOTE
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เสริมคุณ คุณาวงศ์ 

Jim Collins 

A CULTURE OF 
DISCIPLINE IS 
NOT A PRINCIPLE 
OF BUSINESS; IT 
IS A PRINCIPLE 
OF GREATNESS 

Footage Firm 
 ทุกวันนี้ เรา
เห็นคนถ่ายวิดีโอ
กันเกลื ่อนเมือง 
ไม่นับคลิปท่ีหลุด 
บ้างไม่หลุดบ้าง 
ที ่เราคุ ้นเคยกัน 
(ในทางท่ีดี) เพราะ 

วิดีโอที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ดูมีเสน่ห์กว่าภาพ
นิ่งเป็นไหนๆ ด้วยเหตุนี้ โจเอล ฮอลแลนด์ นัก
ข่าวความสามารถไม่ธรรมดา จึงเล็งเห็นโอกาส
ทางธุรกิจขึ้น ทั้งนี้เพราะเขาก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้
มากมายอยู่แล้ว โจเอลก็เลยส่งฟุตเทจวิดีโอ
ขนาดสั้นๆ ไปขายในอีเบย์เป็นการลองตลาด
ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่า ปรากฏว่ามีแฮะ เห็น
ดังนั้น โจเอลจึงคิดเปิดบริษัทขายฟุตเทจวิดีโอ
มันเสียเลย  เพราะมีวัตถุดิบในมืออยู่แล้ว แล้ว
ไหนจะยังมีภาพจากเพ่ือนๆ ที่เป็นนักถ่ายวิดีโอ
มือสมัครเล่นที่ส่งมาอีก เมื่อรวบรวมภาพได้
มากพอ ก็เลยลงเอยด้วยการก่อต้ังบริษัท Footage 
Firm (www.footagefirm.com) ขายสต๊อกภาพ
วิดีโอ ในราคามิตรภาพเริ่มต้นแค่ 149 ดอลลาร์ 
ต่อภาพความยาวขนาด 20 วินาที ในขณะท่ีเจ้า
อ่ืนเขาขายเกือบ 300 ดอลลาร์ ซึ่งภาพที่ขายก็มี
ต้ังแต่ภาพเมือง ทิวทัศน์ วิถีชีวิต ฯลฯ ผลปรากฏ
ว่า ลูกค้าไหลมาเทมา แถมส่วนใหญ่เป็นสื่อ 
มวลชนรายใหญ่ๆ ทั้งนั ้น ไม่ว่า Disney, ABC, 
CNN, Discovery, Travel Channel, The History 
Channel ฯลฯ เพราะบริษัทเหล่านี้จำเป็นต้องมี
ภาพไว้สำหรับประกอบรายการ แต่คร้ันจะส่งคน
ไปถ่ายทำทุกครั้งก็เปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้นแผน
ธุรกิจนี้ก็เลยเข้าทาง ตอนนี้บริษัทของโจเอล 
เปิดมาได้เกือบ 7 ปี แล้ว ทำกำไรให้เขาได้อย่าง
งดงามนับล้านดอลลาร์ นอกจากนั้นเขายังเคย
ให้สัมภาษณ์กับสื่อดังอย่าง BBC ด้วยว่า ธุรกิจ
ขายสต๊อกภาพวิดีโอ จะทำกำไรอย่างงดงาม 
และเป็นธุรกิจท่ีอาจครองส่วนแบ่งการตลาดเป็น
หมื่นๆ ล้านดอลลาร์ภายในปี 2010 จึงไม่ต้อง
สงสัยว่า ทำไมหลายๆ บริษัทจึงรุมจีบเพื่อเป็น
หุ้นส่วนกับเขาด้วย แต่โจเอลก็ยืนยันว่า ขอทำเอง 
ขยายธุรกิจเองไปเรื่อยๆ และเมื่อปีที่แล้ว เขาได้
รับเลือกจากนิตยสาร Business Week ให้เป็นนัก
ธุรกิจรุ่นใหม่มาแรง ได้รับเชิญไปออกรายการทีวี
มากมายในฐานะนักธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จ 
อ้อ ยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่า เขาอายุเพียงแค่ 23 ปี 

 
กลยทุธผ์ูน้ำพชิติการแขง่ขนั  
(Management : One Night Stand) 
ผู้เขียน : ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ 
ผู้ผลิต : บริษัท แบงคอก เทรนนิ่ง  
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
ราคา : 155 บาท 
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“If you stand 
straight, do not 
fear a crooked 
shadow.” 
ถ้าท่านยืนตรงเสียแล้ว จะกลัว
ไปไยว่าเงาจะทอดโค้ง  
- Chinese Proverb  

“Growing old is 
mandatory; 
growing up is 
optional.”  
แก่ตัวเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่
เติบโตเป็นสิ่งที่เราเลือกได ้
- Chili Davis 

“No one is free, 
even the birds 
are chained to 
the sky.” 
ไม่มีใครที่มีอิสระทั้งนั้น แม้แต่นก  
ก็ยังถูกล่ามด้วยท้องฟ้า 
- Bob Dylan 

“I never expect 
to see a perfect 
work from an 
imperfect 
man.” 
ผมไม่เคยคาดหวังความสมบูรณ์แบบ
จากมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบ 
- Alexander Hamilton 

“About all you can do in life is be who you 
are. Some people will love you for you. Most 
will love you for what you can do for them, 
and some won’t like you at all.” 
ทั้งหมดที่คุณสามารถทำได้ในชีวิตนี้ก็คือ การเป็นตัวคุณเอง เพราะคนบางคนเท่านั้น ที่จะรักอย่างที่
คุณเป็น นอกนั้น คนส่วนใหญ่จะรักคุณ เพียงเพราะคุณทำประโยชน์ให้เขาได้ และบางคนก็ไม่ชอบคุณ
เลยแม้แต่น้อย  
- Rita Mae Brown 

 
“Time is what  
we want most, 
but... what we  

use worst.” 
เวลาคือสิ่งที่เราทุกคนต้องการมากที่สุด 

แต่เราก็ใช้มันอย่างไร้ประโยชน์ที่สุด  
- Willaim Penn 

“It’s not so important who starts the game but who finishes it.” 
ไม่สำคัญหรอกว่าใครจะเป็นคนเริ่มเกม มันสำคัญว่าใครเป็นคนจบเกมต่างหาก 

- John Wooden 
 

“We need not 
destroy the past.  

It is gone.” 
ไม่จำเป็นต้องทำลายอดีตหรอก เพราะมันได้ไปจาก 

เราหมดสิ้นแล้ว  
- John Cage 



	 คุณมีวิธีการในการเลือกบริ โภคข่าวสาร
อย่างไร	ในภาวะที่สังคมเรามีแต่การนำเสนอข่าวใน
แง่ร้ายเสียเป็นส่วนใหญ่	 ไม่ว่าจะเป็นการเมือง	
อาชญากรรม	หรือแม้แต่เรื่องในวงการบันเทิง
	 อ่านแต่ข่าวที ่จำเป็นค่ะ	 เพราะข่าวถือเป็น
แหล่งความรู้แหล่งหนึ่งเหมือนกัน	ข่าวทำให้เรา
รู ้ทันโลก	ทันกระแส	และช่วยเพิ่มความรู้ให้เรา	
ข่าวต่างประเทศ	 เศรษฐกิจ	การเมือง	วิทยาการ
ต่างๆ	 เป็นหัวข้อข่าวที่น่าอ่านค่ะ	การเมืองนี่ต้อง
อ่านบ้าง	แต่ต้องมีลิมิตของเราเองว่าจะรับรู้รื ่อง
การเมืองขนาดไหน	ส่วนอาชญากรรมถ้าเลี่ยงได้ก็
เลี่ยง	ไม่อย่างนั้นนุ้ยจะรู้สึกหดหู่	อ่านแล้วเศร้าว่า
ทำไมต้องข่มขืนลูกตัวเองด้วย	 ส่วนข่าวซุบซิบ	
แอบถ่ายดาราต่างๆ	 เรื่องเมาธ์	 เกาเหลาในวงการ
บันเทิงนุ้ยไม่อ่านมานานแล้ว	 เพราะคิดเสมอว่า	
ถ้าเป็นตัวเราเจอบ้างจะรู้สึกยังไง	คือข่าวร้ายมันก็
มีทุกวันนะคะ	แต่ใช่ว่าทุกวันจะไม่มีเรื่องดีๆ	 เลย	
ทุกอย่างนุ้ยว่ามันมี	2	ด้าน	ข่าวก็เหมือนกัน	นุ้ยว่า
ก็ขึ้นอยู่ที่การมองของแต่ละคนด้วย	
ในทรรศนะของคุณเห็นว่า	ข่าวมีความสำคัญมาก
น้อยแค่ไหน	และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของ
คนเราอย่างไร
	 ก็มีนะ	ข้อดีคือเป็นคลังความรู้อย่างที่บอกไป	
แต่ข้อเสียคือถ้าเสพรับข่าวสารมากไป	บางคนก็
เคร ียดจ ัดนะคะ	 แบบว่าโอ ้ย	 เศรษฐกิจไม ่ด ี	
การเมืองก็มาเป็นแบบนี้อีก	นุ้ยว่าก็ต้องเลือกเอง
ว่าจะรับข่าวไหน	ข่าวไหนมีประโยชน์ต่อตัวเรา	เรา
ก็อ่าน	 เราก็ดูได้	 แต่ถ้าข่าวไหนที่บั ่นทอนจิตใจ
เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะค่ะ	ข่าวทำให้คนมีความรู้	มี
กำลังใจก็ได้	หรือทำให้คนเครียด	ฆ่าตัวตายก็มีมา
แล้ว	นี่คืออิทธิพลของข่าวค่ะ	
กับข่าวร้ายๆ	ที่เข้ามากระทบกับชีวิตคุณ	ทั้งที่เป็น
จริงและไม่เป็นความจริง	 คุณมีวิธีการรับมือกับ
กระแสเหล่านั้นอย่างไร	
	 (หัวเราะ)	ต้องรู้ตัวเองก่อนค่ะว่า	 เราเป็นยังไง	
ถ้าเราทำตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะกับคนใน
ครอบครัว	 กับแฟนๆ	กับพี่ๆ	 เพื ่อนๆ	 ในวงการ
บันเทิง	 นุ้ยว่าพอมีข่าวออกมา	ถ้าจริง	 นุ้ยก็ยอมรับ	
ไม่เคยแก้ข่าว	ส่วนถ้าข่าวออกมาแบบว่ามีใส่สี		
ตีไข่นุ้ยก็เฉย	 เพราะอย่างที่บอก	ในเมื่อเรารู้ตัวว่า	
จริงๆ	 แล้วเราเป็นคนยังไง	พ่อแม่เข้าใจ	ทุกคน
เข้าใจ	 รู้ว่านุ้ยเป็นคนยังไง	พอแล้ว	อีกอย่างนุ้ย
เน้นธรรมะด้วย	ถ้าเรามองโลกอย่างเข้าใจว่าทุก
อย่างมี	2	ด้าน	มีดำ	มีขาว	ดังนั้นมีคนชอบนุ้ยได้	
ก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบนุ้ยได้เหมือนกัน	 แต่นุ้ยก็ไม่
สามารถที่จะไปห้ามใจ	ห้ามความคิดเขาได้	ก็ต้อง
ปลง	คิดซะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ	
โดยส่วนตัวแล้ว	คุณเป็นคนที่ชอบบริโภคข่าวสาร
ทุกวันหรือเปล่า	และข่าวสารประเภทใดที่คุณมักจะ
ติดตามอยู่เสมอๆ
	 ชอบค่ะ	นุ้ยอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ทุกวัน	ส่วน

THE GUEST เรื่อง : สิร ินพร	จ ึงพิท ักษ์อ ุดม		ภาพ : กฤตธกร		ส ุทธ ิก ิตติบ ุตร	

ร่วมดู	ลุ้น	และทายข่าวเด็ดไปกับ	บทบาทการเป็นพิธีกรรายการเซียนข่าว	ของ	นุ้ย-สุจิรา 
ได้ทุกวันอังคาร	-	ศุกร์	เวลา	17.35	-	18.00	น.	โมเดิร์นไนน์	ทีวี	หรือถ้าอยากเปลี่ยนอารมณ์
มาเฮฮากับซิตคอมประจำวันเสาร	์ ‘รักต้องซ่อม’	ที่มีสาวนุ้ยร่วมแสดงในบท	 ‘ป่านทอ’	ก็
เปลี่ยนไปชมได้ทางช่อง	5	เวลา	14.00	น.	เป็นต้นไป	ส่วนวันอาทิตย์	‘พิชญา’	ผู้ดูแลหอพัก
สุดเฮี้ยบ	ที่รับบทนำโดยนุ้ย	 ก็รอให้คุณกดรีโมตไปที่ช่อง	 3	แล้วหัวเราะไปกับซิตคอม	
‘มหาชนชาวแฟลต’	ได้ที่เวลา	14.00	น.	เช่นกัน		
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มากก็เรื่องสังคมทั่วๆ	ไป	มีวิทยาการ	การศึกษา	ที่
เป็นหลักๆ	คือข่าวเนี่ยเราอ่านเอาไว้อัพเดตเรื่อง
ต่างๆ	 เอาไว้เป็นหัวข้อในการพูดคุยกับเพื่อนก็ได้	
อ ีกอย่างนุ ้ยเป็นพิธ ีกรรายการเซียนข่าวด้วย	
เพราะฉะนั ้นการรับข่าวสารทุกวันก็เหมือนกับ
เป็นการทำการบ้าน	 เป็นการทำหน้าที่ที่ดีในฐานะ
พิธีกรรายการข่าวด้วยค่ะ	
บทบาทการเป็นพิธีกรรายการเซียนข่าว	ได้เปลี่ยน	
แปลงตัวคุณบ้างไหม	ในด้านใด
	 นุ้ยว่าพื้นฐานนุ้ยเป็นคนที่สนใจข่าวสารอยู่
แล้ว	ชอบอะไรท่ีทันสมัย	ไม่เชย	ก็จะอ่านข่าวตลอด	
นุ้ยว่าการอ่านหนังสือพิมพ์เป็นการหาความรู้ที่ทำ	
ได้ง่าย	และลงทุนน้อยดี	ผูใ้หญ่อาจจะเห็นตรงจุดน้ี	
เลยดึงนุ ้ยมาทำรายการซึ ่งก็ด ีค ่ะ	 ทำให้เรามี
พัฒนาการทางความคิด	ต้องกลั่นกรองให้มาก	ใช้
วิจารณญาณเยอะๆ	และการอ่านข่าวมากๆ	ก็ทำให้	
เราได้เห็นโลกกว้างขึ้น	 ได้รู้ว่ามีคนที่คิดแบบนี้อยู่

ในโลกด้วย	หรือความคิดของบางคนในข่าว	เราก็
สามารถเอามาใช้ในชีวิตเราได้	เหมือนกับว่าความคิด	
ของคนในข่าวก็เป็นบทเรียนสอนเราได้เหมือนกัน	
การเปน็พธิกีรรายการขา่วมคีวามพเิศษกวา่พธิกีร
รายการทั่วไปอย่างไร
	 หนึ่งต้องรู้จริงในทุกข่าว	ต้องทำการบ้านมา
ก่อน	คือพิธีกรแต่ละรายการก็จะมีรูปแบบที่ต่าง
กันไป	พิธีกรรายการอาหารก็ต้องมีความรู้เรื ่อง

สุจิรา อรุณพิพัฒน์ 
	 เคยมขีา่ววา่เธอเปน็	‘นางงามอารมณด์’ี	เพราะเหน็วา่ยิม้แยม้แจม่ใสอยูต่ลอดเวลา	แมก้ระทัง่กบัขา่วทีเ่พิง่เปน็ทอลก์	ออฟ	เดอะ	ทาวน	์วา่สะบัน้
รกักบัแฟนหนุม่แลว้	เธอกย็งัยิม้แยม้ตอบคำถามนกัขา่วไดเ้หมอืนกำลงัพดูคยุเรือ่งปกต	ิจากคนทีเ่คยเปน็ขา่ว	วนันีเ้ธอกา้วเขา้มาทำหนา้ทีพ่ธิกีร
รายการ	‘เซยีนขา่ว’	ใหก้บัทางโมเดริน์ไนน	์ทวี	ีมาทำความรูจ้กัเธอคนนีก้นัใหม้ากขึน้อกีหนอ่ยดกีวา่วา่	ทศันคต	ิและความสามารถทีซ่อ่นอยูภ่ายใต้
ใบหนา้สวยๆ	และรอยยิม้ใสๆ	ทีม่ตีำแหนง่นางสาวไทยประจำป	ี2544	การนัตขีอง	สจุริา อรณุพพิฒัน	์นัน้เฉยีบคมแค่ไหน			

อาหารบ้าง	อย่างนุ้ยเป็นพิธีกรรายการข่าว	 เราก็
ต้องอ่านข่าว	สอง	ต้องสร้างอารมณ์ร่วมกับคนที่
เข้ามาแข่งขัน	แบบว่าถ้าตอบถูกคุณได้ข่าวละ	1	
พันบาท	และก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องกระตุ้น	ต้อง
บิลด์ว่า	หืม...เนี่ย	1	พันเชียวนะ	สามต้องเป็นผู้นำ
อารมณ์ให้คนดูในห้องส่งได้	 คือถ้าถึงข้อตัดสิน
แล้ว	 เราก็ต้องทำให้คนดู	 และผู้ร่วมรายการตื่น
เต้นให้ได้	 เนี่ยจะได้แล้วนะผู้ชนะในสัปดาห์นี้จะ
เป็นใคร	ลุ้นหน่อยๆ	อะไรแบบนี้		
จะเห็นว่า	ทุกวันนี้คนเราจิตใจอ่อนแอ	 เมื่อผิดหวัง
กบัความรกั	หรอืมปีญัหาในชวีติกม็กัจะหาทางออก
ที่ผิดด้วยการทำร้ายตัวเอง	 เลยอยากให้คุณช่วย
พูดถึงปัญหาตรงนี้หน่อยว่า	ควรจะแก้ไขหรือมี
ทางออกที่ดีอย่างไรบ้าง
	 ดีเลย	จริงๆ	นุ้ยชอบพูดเรื่องแบบนี้นะ	คือนุ้ย
ว่าถึงเราไม่ได้อยู่ทางธรรม	แต่ธรรมะช่วยเราได้ทุก
เมื่อ	สังเกตสิ	นุ้ยอยากให้มองว่า	ทุกอย่างในโลกนี้
มี	 2	ด้านเสมอ	นี่เป็นความเชื่อของนุ้ย	สมมติถ้า
ในวันนี้มันทุกข์ใจเหลือเกิน	ทำไมเราไม่มองละว่า	
วันที่สุขเราก็เคยผ่านมาแล้ว	หรือมองว่าอีกไม่นาน
ความสุขก็จะมาเยือน	มีคนไม่ชอบเรา	 ในขณะ
เดียวกันคนอีกกลุ่มเขาก็ไม่ได้รังเกียจเรานี่	ทีนี้ก็
อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเลือกมองทางด้านไหน	ด้าน
ดำหรือด้านขาว	นุ้ยว่าของแบบนี้มันขึ้นอยู่ที ่ใจ
ของเราเองค่ะ	ถ้ามองในด้านดี	ไม่มีใครให้กำลังใจ
เราเลย	เราก็ยังเหลือตัวเรานี่แหละ	หรือกลับกันถ้า
คนที่มองแต่ด้านมืด	สายตาเขาก็จะมองไม่เห็น
แสงสว่าง	ทีนี้ก็หาทางออกไม่เจอไง	เลยหลงผิดไป
ใหญ่	ทำร้ายตัวเองบ้าง	ฆ่าตัวตายบ้าง	
ด้วยสถานการณ์หลายอย่างที่บีบบังคับคนใน
สังคม	 เช่นเรื่องเศรษฐกิจ	ค่าครองชีพสูงขึ้น	 และ
ข่าวการแตกแยกของคนไทยกันเอง	รวมทั้งปัญหา
ส่วนตัว	หลายประเด็นนี้มีส่วนทำให้คนไทยเครียด	
โดยส่วนตัวคุณแล้ว	คิดว่าพอจะมีวิธีง่ายๆ	 เพื่อ
ช่วยบรรเทาความเครียดของคนเราได้บ้างไหม
	 มีสติค่ะ	มองเห็นปัญหาได้	แต่อย่าทุกข์ไปกับ
ปัญหา	คือนุ้ยว่ามันก็เหมือนกับการปิดประตูใจ
ของเรา	 โดยที่ไม่ปิดตา	คือตาเห็นปัญหาว่าเกิด
อะไรขึ ้น	 แต่อย่าเปิดใจให้ปัญหาเข้ามาในใจ	
ตราบใดที่เราล็อกหัวใจไว้อย่างแน่นหนาใครก็เข้า
มาทำอะไรเราไม่ได้	 คือใจเราต้องเข้มแข็งก่อน	
จากนั้นก็ต้องเข้าใจปัญหาว่าทุกอย่างมีเกิด	และมี
ดับ	เมื่อเกิดได้ก็หายไปได้		
คตใินการใชช้วีติในวงการบนัเทงิทา่มกลางปาปารซัซี่
และข่าวซุบซิบของคุณคืออะไร
	 คิดดี	พดูดี	และทำดี	ทำดีกับทุกๆ	คนในทุกๆ	วัน	
จะได้ไม่เสียใจในภายหลัง	และต้องรูตั้วเองค่ะว่า	เรา	
เป็นยังไง	ไม่ว่าข่าวจะออกมายังไง	ตราบใดท่ีเรารูตั้ว	
ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวลง	เท่านั้นก็จบ		

“HAMBURGER is 
the Entertrendment 
Magazine.”
ฉบับล่าสุด	‘The	Perfect	Match!’	วางแผงทั่วประเทศแล้ววันนี้	








